
การประชุมสภาเทศบาลนครเชยีงราย   สมยัสามัญ  สมัยที่ ๓ 

ครั้งที่  ๑  /  ๒๕๕๙ 

ประชุมเมือ่วันที่   ๑๑   สิงหาคม    ๒๕๕๙     เวลา  ๑๕.๐๐    น. 

ณ   หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครเชยีงราย 

……………………………………. 

สมาชิกสภาเทศบาลผูม้าประชุม 

๑. นายจรินทร ์ วิวัฒน์ไมตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

๒. นายจริวัฒน ์ ณ เชียงใหม ่ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

๓. นายจรูญ กันทาสุวรรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

๔. นายชมพร เพ็ญกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

๕. นายชาญณรงค ์ นามนคร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

๖. นายธวัช หล้านามวงค ์ รองประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย 

๗. นายธาน ี มณีรัตน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

๘. นายนรินทร ์ เนตรสุวรรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

๙. นายบุญช่วย ตุงคบุร ี สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

๑๐. นายบุญธรรม อะทะวงษา สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

๑๑. นายบุญรัตน ์ สุวรรณด ี สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

๑๒. นายประเสรฐิ ทรายหมอ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

๑๓. นางพร บุญประเสรฐิ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

๑๔. นายพรศักดิ์ ใจสุข สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

๑๕. นายมงคล มาน้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

๑๖. นายวีรวัตน ์ มาวิเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

๑๗. นายสทีน ดาระสุวรรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย  

๑๘. นายสมศักดิ ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย 

๑๙. นายสมศักดิ ์ สุภามณ ี สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย    

๒๐. นายเสริมศักดิ ์ ชุมภูพันธ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย   

๒๑. นางอัจฉรา อนุรักษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย   

๒๒. นายอัจฉรยิะ ผามั่ง สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย   

๒๓. นายอ านวย ทองฟ ู สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย   

    

สมาชิกสภาเทศบาลผู้ไมม่าประชุม  

๑. นายปฏิพัฒน ์ ยอดสุวรรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย  ลาป่วย 

    

   /ผูเ้ข้ารว่มประชุม.......... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นายวันชัย จงสุทธานามณ ี นายกเทศมนตรนีครเชียงราย 

๒. นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย 

๓. นางบังอร มะลิดนิ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย 

๔. นายณรงคศ์ักดิ ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย 

๕. นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน ์ เลขานุการนายกเทศมนตรนีครเชียงราย 

๖. นายสมภพ แสงพันธ ์ เลขานุการนายกเทศมนตรนีครเชียงราย 

๗. นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย 

๘. นายชัยพร สมประมัย รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย 

๙. นายวิสูตร บรรเจิดกจิ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย 

๑๐. นายสรุพล ภูบุ่บผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย 

๑๑. นายกฤช รัตนาภรณ ์ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

๑๒. นายทวีศักดิ ์ กาญจนศักดิ์ชัย ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

๑๓. นางสาวรัชฎา เมืองมาหล้า ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

๑๔. นางอรวรรณ ์ บัวระวงศ ์ ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๑๕. นายนนทพัฒ ถปะติวงศ ์ ผูอ้ านวยการกองสวสัดิการสังคมฯ 

๑๖. นายธีระวฒัน ์ สงวนพงษ ์ ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 

๑๗. นายเจริญชัย ฉ่ัวตระกูล หัวหน้าส านักปลดัเทศบาล 

๑๘. นายเสถยีร ชาตทิรัพยส์ิน รองผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 

๑๙. นางนัยนา อินทจักร ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  

๒๐. นางสาวนภาวลัย ์ บุญตัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๒๑. นายสมศักดิ ์ โพธิ์งาม ผูจ้ัดการสถานธนานบุาล 

๒๒. นายสุชา ทองค า รักษาราชการแทน หัวหน้างานพสัด ุ

๒๓. นายวิทยา จาไผ ่ หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 

๒๔. นางอารยี ์ ศรนีิเวศน ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ 

๒๕. นางขันทอง วงศย์ศ หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได ้

๒๖. นายประสงค ์ จันทรฉ่์อง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

๒๗. นายจักรพงษ ์ แสงบุญ หัวหน้างานวจิัยและประเมินผล 

๒๘. นางสาววรรณภา พุทธจันทร์ นักวิชาการคลังปฏบิัติการ 

๒๙. นายเสงี่ยม แสนพิศ พนักงานจ้างผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษ  

(ด้านการประชาสัมพันธ)์ 

    

   /๓๐.นายบุญถ่ิน  นวลใหม่.......... 
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๓๐. นายบุญถ่ิน นวลใหม ่ พนักงานจ้างผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษ  

(ด้านกฎหมาย) 

๓๑. นางสาวสุดธดิา จันทรประเทือง นิติกรช านาญการ 

๓๒. นางสาววรินลิ อิ่นค า นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

๓๓. นายจริะวฒัน ์ ยะแสง นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

๓๔. นางประภาวรนิทร ์ ใจทน นักวิชาการคลังปฏบิัติการ 

๓๕. นางดลพร ประสทิธิเขตรวทิย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

๓๖. นางสาวสุเนตร จงพิพัฒน์ธนกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

๓๗. นางสาวปิยะธิดา ถาวะด ี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

๓๘. นายเกียรตศิักดิ์ หมูจีนะ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

๓๙. นางสุภาวด ี ใจกลม นักจัดการงานทั่วไปปฏบิัตกิาร 

๔๐. นางสาวเกศนิ ี แสงผะการ พนักงานจ้างตามภารกิจ ส านักปลัดเทศบาล 

๔๑. นายทัชชกร หาญโนนแดง พนักงานจ้างตามภารกิจ ส านักปลัดเทศบาล 

๔๒. นายณัฐพล แสนกัลยา พนักงานจ้างตามภารกิจ ส านักปลัดเทศบาล 

๔๓. นางสาวกัญยาณ ี แสงผะการ พนักงานจ้างทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 

๔๔. นายสมศักดิ ์ สิทธิหลา้ พนักงานจ้างตามภารกิจ ส านักปลัดเทศบาล 

๔๕. นายอ านาจ เสรนีิวัฒ ิ พนักงานจ้างทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 

๔๖. นางสาวลลดิา จันทรฉ่์อง พนักงานจ้างตามภารกิจ ส านักปลัดเทศบาล 

๔๗. นางสาวสุภาพร เตชะปิต ุ พนักงานจ้างทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๕.๐๐    น. 
 

    

    

    

    

 

 

 

/บัดนี.้......... 
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นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  บัดนี ้ สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแลว้   

ประธานสภาเทศบาล  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมยัที่ ๓    

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  ซึ่งมรีะเบียบวาระการประชุมตามที่แจ้งใหท้ราบแล้ว 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรือ่งที่ประธานจะแจ้งใหท้ราบ  (ถ้ามี) 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ๑. มสีมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย  จ านวน ๑ ทา่น คอื 

ประธานสภาเทศบาล  นายปฏิพฒัน์  ยอดสุวรรณ์  สมาชกิสภาเทศบาลนครเชียงราย  

 ๒. การประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

เทศบาลนครเชียงราย  และไดป้ระกาศใช้แผนพฒันาฯ  เมื่อวันที่ ๓๐  

มิถุนายน ๒๕๕๙  จึงขอแจ้งตอ่สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

เพื่อทราบ 

๓. ในระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถาม  ขอแจ้งแกไ้ขระเบียบวาระ 

จากกระทู้ถาม  เป็น กระทู้ถามด่วน 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ๔. ขอแกไ้ขร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 

ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

     เชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชีแ้จงครับ 
 

นางสุรนิตย์  อ่องฬะ   ขอแกไ้ขร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 

ปลัดเทศบาล   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   หน้า ๒.๗/๑๑๓ 

เลขานุการสภาเทศบาล บรรทัดแรก  ขอ้ ๙ โครงการวางท่อระบายน้ า ซอย ๕ ชุมชนน้ าลัด 

    แกไ้ขเป็น “โครงการวางท่อระบายน้ า ซอย ๖ ชุมชนน้ าลัด” 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชมุสภาเทศบาล สมัยวสิามัญ 

สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ตามเอกสารรายงานการประชุมที่ได้แจ้งให้ทุกท่านแล้ว  

ประธานสภาเทศบาล โดยจะพจิารณารายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ   

    สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม 

    ๒๕๕๙  มีสมาชิกท่านใดจะแกไ้ข  เชิญอภปิรายแก้ไขครับ  
 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ถ้าไม่ม ี ผมขอมติวา่ท่านผู้ใดรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙   

    ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙   ขอได้โปรดยกมอื 

/มีสมาชิก.......... 
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     - มีสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบรับรอง จ านวน  ๒๑  ท่าน 

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงาน 

   การประชุมสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมอืครับ  ไมม่ี 

- สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๒  ท่าน 

มติที่ประชุม -  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวสิามัญ  สมัยที่ ๒  

   ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  ซึ่งประชุมเมือ่วันที่  ๔  กรกฎาคม ๒๕๕๙   

   ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่ง  คือ 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ   จ านวน  ๒๑  ทา่น 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๒  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถามด่วน 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ด้วยนายอัจฉรยิะ  ผามั่ง  สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

ประธานสภาเทศบาล  ได้เสนอกระทู้ถามด่วน  เรื่องการด าเนินงานในโครงการ 

ตามงบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   

ตามงบประมาณรายจา่ย   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙    

เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของเทศบาล   

จึงบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓   

ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๙   ทั้งนี้ประธานสภาเทศบาล   ได้จัดส่งกระทู้ถาม

ดังกล่าว   ไปยังผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารเตรียมตอบ   ในการประชุมสภา

เทศบาลฯ  ครัง้นี ้

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

 

นางสุรนิตย์  อ่องฬะ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาผูท้รงเกยีรติ 

ปลัดเทศบาล ดิฉันนางสุรนิตย์   อ่องฬะ  ปลัดเทศบาลนครเชียงราย  เลขานุการสภา 

เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔     

 

/หมวด ๗.......... 
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หมวด  ๗  ข้อ ๘๗  กระทู้ถาม คือ ค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน

ตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถ่ินเก่ียวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอัน

เกี่ยวกับงาน    ในหนา้ที่ของผู้บรหิารท้องถิ่น 

ขอ้ ๘๘  กระทู้ถามมี ๒ ประเภท คอื 

(๑) กระทู้ถามทั่วไป 

(๒) กระทู้ถามด่วน 

ข้อ ๘๙  กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น   ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค าถาม        

และซักถามได้แต่เพียงผูเ้ดียว 

ขอ้ ๙๐  กระทู้ถามต้องไมม่ีลักษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) มีข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแกลง้กล่าวใส่ร้าย 

(๒) เคลือบคลุม หรือเขา้ใจยาก 

(๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ   

หรือที่ตกไป 

(๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้

เสนอมาก่อน 

      (๕) เพื่อใหอ้อกความเห็น 

      (๖) ในปัญหาขอ้กฎหมาย 

      (๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระส าคัญ  

( ๘ )  เ พื่ อ ท ร า บ กิ จ ก า ร ส่ ว น ตั ว ข อ ง บุ ค ค ล ใ ด  ๆ              

เว้นแต่ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ราชการ 

 กระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้าม

ไม่ให้ถาม  ห้ามประธานสภาท้องถ่ินบรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะ        

ตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระการประชุม  และเมื่อประธานสภาท้องถ่ิน

วินจิฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทู้ถามนั้นตกไป 

ค าวินจิฉัยของประธานสภาท้องถ่ินในเรื่องนี้ใหเ้ป็นที่สุด 

ขอ้ ๙๑ กระทู้ถามซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๐ (๓) (๔)  นั้น  จะตั้งถาม

ขึ้นใหมไ่ด้ในเมื่อมีสาระส าคัญต่างกัน  หรือเหตุการณ์ในขณะที่มีกระทู้ถาม

ครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อมีกระทู้ถามครั้งก่อน 

ข้อ ๙๒ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ                

ยื่นต่อประธานสภาท้องถ่ิน  โดยมีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง  หรือ

นโยบายของผู้บรหิารท้องถิ่น 

/ขอ้เทจ็จริง.......... 
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ขอ้เท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไปต้องเป็นขอ้เท็จจริงที่ผู้ตั้ง

กระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง  แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็

ตาม  และถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจงประกอบก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่ง

ต่างหาก 

ค าถาม ข้อเท็จจริง ตลอดจนค าชี้แจงประกอบ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย 

วกวน ซ้ าซาก หรือมลีักษณะเป็นการอภปิราย 

ข้อ ๙๓  การตั้งกระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องที่เก่ียวกับประโยชน์

ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจ าเป็น

รีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง   ซึ่งผู้บริหาร

ท้องถิ่นจะต้องรบีชีแ้จงหรือด าเนินการโดยทันที 

ในกรณีที่สงสัย      ให้เป็นอ านาจของประธานสภาท้องถ่ินที่จะ

วินจิฉัยว่ากระทู้ถามนั้นเป็นกระทู้ถามทั่วไปหรือกระทู้ถามด่วน 

ข้อ ๙๔  กระทู้ถามด่วน  ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อ

ประธานสภาท้องถ่ินโดยมีหัวเรื่องที่จะตั้งกระทู้ถาม   ให้ประธานสภา

ท้องถ่ินรีบจัดส่งกระทู้ถามนั้น  ไปยังผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อเตรียมตอบและ

ให้แจ้งไปด้วยว่าได้ก าหนด    จะให้ผู้ตั้งกระทู้ถาม    ถามกระทู้เรื่องนั้นใน

การประชุมครั้งใด  การก าหนดเวลาดังกล่าวนั้นให้ประธานสภาท้องถ่ิน

ค านึงถึงความส าคัญของเหตุการณ์และความสนใจของประชาชน 

ขอ้ ๙๕  กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไป

ยังผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อเตรียมตอบ  และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายใน

เจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังผูบ้ริหารท้องถ่ิน 

ขอ้ ๙๘ เมื่อผูบ้ริหารท้องถ่ินได้ตอบกระทู้ถามแล้ว  ผู้ตัง้กระทู้ถาม

มีสิทธิซักถามได้อีกสามครั้ง  เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่

หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 

การซักถามนั้น  ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริง

ประกอบได้เท่าที่จ าเป็นแต่ต้องไม่เป็นการอภปิราย 

ผู้บริหารท้องถ่ินมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ 

ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของทางราชการ  ในกรณี               

ที่ไม่ตอบกระทู้ถามให้ผู้บริหารท้องถ่ินแจ้งให้สภาท้องถ่ินทราบภายใน

ก าหนดเวลาตามข้อ  ๙๕ 

/ขอ้ ๙๙.......... 
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ขอ้ ๙๙ ผูบ้ริหารท้องถ่ินจะขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามในที่ประชุม

สภาท้องถ่ินก็ได้แต่ต้องชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสภาท้องถ่ินและให้แจ้ง

ด้วยว่าจะตอบเมื่อใด  หากสภาท้องถ่ินเห็นว่า  ระยะเวลาที่ผู้บริหาร

ท้องถิ่นก าหนดแจ้งตอบกระทู้ตามวรรคหนึ่งนานเกินไป  สภาท้องถ่ินจะมี

มติก าหนดให้ผู้บรหิารตอบกระทู้ถามก่อนนั้นก็ได้ 

ขอ้ ๑๐๐  ในการประชุมสภาท้องถ่ินครั้งหนึ่ง  สมาชิกสภาท้องถ่ิน

คนหนึ่งจะตั้งกระทู้ถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้  เว้นแต่ประธานสภา

ท้องถิ่นอนุญาต 

ขอ้ ๑๐๑ กระทู้ถามที่ผูบ้ริหารท้องถ่ินยังไม่ได้ตอบให้ระงับไปเมื่อ 

  (๑) ครบอายุของสภาท้องถิ่น 

  (๒) มีการยุบสภาท้องถ่ิน 

  (๓) ปิดสมัยประชุมสภาท้องถ่ิน 

  (๔) ผูบ้ริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ส าหรับการตั้งกระทู้ถาม  ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ประธานสภาเทศบาล  โดยในส่วนของระเบียบหรอืขอ้กฎหมายต่าง ๆ นั้น 

เลขานุการสภาเทศบาล  ได้ชีแ้จงโดยละเอียดแล้ว 

ขอเชิญนายอัจฉริยะ  ผามั่ง  สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

ผูย้ื่นกระทู้ถาม  ได้ซักถามต่อผูบ้ริหาร  ต่อไป 

 

นายอัจฉรยิะ  ผามั่ง   กราบเรียนทา่นประธานสภาฯทีเ่คารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายอัจฉรยิะ  ผามัง่    สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

ขอเสนอกระทู้ถามตอ่ประธานสภาเทศบาลฯ  ผา่นไปยังผูบ้ริหาร 

เทศบาลนครเชียงราย  และเจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบ  ดงันี้   

ตามที่ ได้ เสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ในการประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ  

สมัยที่  ๓  ครั้ งที่   ๑/๒๕๕๘  เมื่อวันที่   ๑๑  สิ งหาคม ๒๕๕๘             

ณ  ที่ประชุมสภาฯ  แห่งนี้   และที่ประชุมสภาฯ  ได้ให้ความเห็นชอบ    

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล

นครเชียงราย  และผูใ้ช้ประโยชน์   

 

/กระผม.......... 
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กระผมและสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านอื่น ๆ  ได้ติดตามการ

ด าเนินการตามโครงการฯ ต่าง ๆ  ทุกปี  ไม่ว่าจะเป็นปี งบประมาณ        

พ.ศ. ๒๕๕๗ , พ.ศ. ๒๕๕๘  , พ.ศ. ๒๕๕๙   ซึ่งในปีงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  นี ้  ก็ใกลส้ิ้นสุดงบประมาณฯ  แล้ว 

กระผมขอสอบถามต่อประธานสภาเทศบาลฯ  ผ่านไปยังผูบ้ริหารเทศบาล 

นครเชียงราย  ดังนี ้

๑. การด า เนินการโครงการตามงบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน           

และสิ่งก่อสร้าง  ตามงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ. ๒๕๕๙   ขอทราบความคืบหน้าในการด าเนินโครงการฯ  ครับ 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  เชิญผูบ้ริหาร  ชีแ้จงครบั   

ประธานสภาเทศบาล   

 

นายทนง  ดอนชัย   กราบเรียนทา่นประธานสภาฯทีเ่คารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิ

รองนายกเทศมนตร ี กระผมนายทนง  ดอนชัย     รองนายกเทศมนตรนีครเชียงราย 

ขอตอบกระทู้ถาม  การด าเนินการโครงการตามงบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน  

และสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

ว่ามีความล่าช้า  ซ่ึงขอ้เท็จจริงแล้ว   กองช่างได้มกีารด าเนินการไปแล้ว 

โดยการด าเนินการนั้น    ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ

ด้านต่าง ๆ   ขอใหท้างผูอ้ านวยการกองช่าง  ชีแ้จงครับ 

 

นายทวีศักดิ์  กาญจนศักดิช์ัย  กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ  

ผูอ้ านวยการกองช่าง  ผูท้รงเกยีรต ิ กระผมนายทวีศักดิ์  กาญจนศักดิ์ชัย   ผูอ้ านวยการกองช่าง 

ต้องขอกราบอภัยท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน  ที่งบประมาณฯ  

ที่ตั้งไว้ในปีนี้   มีความล่าช้า   สาเหตุเนื่องมาจากงบลงทุน  ตั้งจ่ายจาก

เงินอุดหนุน  ปีนี้เงินอุดหนุนได้รับแจ้งล่าช้า  คือปลายเดือนมิถุนายน   

จ านวนโครงการมีทั้งหมด ๒๙ โครงการ  ท าแล้วเสร็จจ านวน  ๑๕ 

โครงการ  ส่งจัดซื้อจัดจ้าง  ส่วนที่ เหลืออีกจ านวน  ๔  โครงการ        

ต้องยกเลิก  เนื่องจากมีปัญหาด้านข้อมูลที่จัดส่งมาขัดแย้งกัน  และอีก

จ านวน  ๘  โครงการ   อยู่ระหว่างการแก้ไข    ซึ่งจะได้น าเข้าที่ประชุม

สภาฯ  ในคราวต่อไป 
 

/ส าหรับ.......... 
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 ส าหรับการด าเนินการนั้น  เราไม่ได้นิ่งเฉย  ในปีที่ผ่านมาต้อง

ยอมรับว่าเราท างานหนักกันพอสมควร  เนื่องจากนโยบายจากทาง

ผูบ้ริหารใหจ้ัดท าแบบเพื่อขอรับสนับสนุนงบเงนิอุดหนุน  รวมงบประมาณ

ทั้งสิ้นสามร้อยกว่าล้านบาท  จะเห็นว่าโครงการฯ  ใหญ่ ๆ ที่เกิดขึ้น     

หรือที่หน่วยงานอื่นอุดหนุนให้มานั้น   มีเป็นจ านวนมาก   แต่ละแบบต้อง

ใช้ระยะเวลาจ านวนมาก   กว่าจะท าเสร็จ  สาเหตุที่ล่าช้าก็ต้องยอมรับว่า

ปีนี้ล่าช้ากว่าทุกปี    แต่ทั้ งนี้ ก็ขอยืนยันว่าเรายังคงด าเนินการทัน          

ซึ่งขณะนีโ้ครงการฯ  ส่วนใหญ ่ ก็เหลือแก้ไข  จ านวน  ๘  โครงการ 

ส่วนที่เหลือด าเนินการจดัซื้อ/จัดจ้าง  ครับ 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ผูเ้สนอกระทู้  ได้รับทราบค าชีแ้จงจากทางผูบ้ริหาร  

ประธานสภาเทศบาล  และเจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว    มอีะไรถามอีกหรือไม่ 

 

นายอัจฉรยิะ  ผามั่ง   ขอสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับการก าหนดระยะเวลา 

สมาชิกสภาเทศบาล  กับผู้รับผดิชอบในการด าเนินการแก้ไข  เพื่อจะไดต้อบขอ้ซักถาม 

จากพี่น้องประชาชนได้   

 

นายทวีศักดิ์  กาญจนศักดิช์ัย  ขอใหท้างเจา้หน้าที่ผู้รับผดิชอบ  ชี้แจงครับ 

ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

 

นายประสงค์  จันทร์ฉ่อง  กราบเรียนทา่นประธานสภาฯทีเ่คารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 

หน.ฝา่ยแบบแผน  กระผมนายประสงค์   จันทร์ฉ่อง   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสรา้ง 

และก่อสร้าง ขอชี้แจงการด าเนินการตามโครงการฯ  ในงบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ที่ยังคงค้างอยู่จ านวน  ๘  โครงการ  ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

ปรับแกร้ายละเอียดของโครงการฯ  ซึ่งจะได้น าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  

ในครั้งตอ่ไป  รายละเอียดโครงการฯ  ตา่ง ๆ ดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชุมชนป่างิ้ว  ถนนข้างโรงเรียน

อนุบาลอ าไพ 

เหตุผลความจ าเป็น  มีความคลาดเคลื่อน  เนื่องจากพื้นที่

ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของชุมชนฮ่องลี่  ตามงบประมาณฯ  

ก าหนดไว้เป็นชุมชนป่างิ้ว  จึงมีความจ าเป็นแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ

โครงการฯ  

/๒. โครงการ.......... 
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 ๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ป่าแดง ซอย๕ ชุมชนป่าแดง 

 เหตุผลความจ าเป็น  มีความคลาดเคลื่อน  เนื่องจากพื้นที่จริง

ด้านข้างถนนมีสภาพเป็นล าเหมือง  ซึ่งเราไม่สามารถท าถนนทับบน      

ล าเหมืองได้   จึงขอแก้ไขให้มีความกว้างถนนลดลง  โดยเพิ่มความยาว

ของถนน  โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม 

๓.  โครงการ ก่อสร้ า งถนน  ค .ส .ล . ซอยหลั ง วั ดฝั่ งหมิ่ น            

ชุมชนฝั่งหมิ่น 

เหตุผลความจ าเป็น  มีความคลาดเคลื่อน  เนื่องจากพื้นที่

สถานที่จะท าการก่อสร้างลงหินคลุกความยาวไม่พอสามารถท าได้ตาม

งบประมาณที่ตั้งไว้  สามารถท าได้เพียง ๒๖ เมตร ท าให้พื้นที่หินคลุก

ลดลง  ท าใหไ้ม่ตรงกับงบประมาณที่ตั้งไว ้ (งบประมาณลดลง)   

๔. โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.ถนนสันต้นเปา ซอย๕/๑      

ชุมชนสนัต้นเปา 

เหตุผลความจ าเป็น  มีความคลาดเคลื่อน  เนื่องจากพื้นที่ที่จะ

ท าการก่อสร้างจริง ความกว้างน้อยกว่า ๓ เมตร เป็นบางช่วง จึงท าให้

พื้นที่ลดลง พื้นที่บางจุดไม่สามารถลงหินคลุกได้  ท าให้ไม่ตรงกับ

งบประมาณที่ตัง้ไว ้ (งบประมาณลดลง) 

๕. โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.ถนนสันต้นเปา ซอย ๕/๓    

ชุมชนสนัต้นเปา 

เหตุผลความจ าเป็น  มีความคลาดเคลื่อน  เนื่องจากพื้นที่

ก่อสร้างจริง  มีความกว้างส าหรับก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง         

๓  เมตร เพียงอย่างเดียว   ไม่มีพื้นที่ไหล่ทางสามารถลงหินคลุกได้       

ท าให้ไมต่รงกับงบประมาณที่ตั้งไว ้ (งบประมาณลดลง) 

๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รปูตัวยู ถนนแควหวาย 

ซอย ๔ ชุมชนแควหวาย 

เหตุผลความจ าเป็น  มีความคลาดเคลื่อน  เนื่องจากพื้นที่

ก่อสร้างตามงบประมาณฯ  ความยาวไม่ตรงกับสถานที่จริง   การวัดพื้นที่

ครั้งแรก วัดความยาวได้  ๑๗๒  เมตร   ต่อมาภายหลังวัดความยาวได้  

๑๗๑  เมตร  ไม่สามารถก่อสร้างตามแบบเดิมได้  จึงมีความจ าเป็นต้อง

แก้ไขแบบแปลนใหม่  ท าให้ไม่ตรงกับงบประมาณที่ตั้งไว้  (งบประมาณ

ลดลง) 

/๗. โครงการ.......... 
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๗. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชุมชนฝั่งหมิ่น ส่วนแยก       

ซอย ๑/๑ 

เหตุผลความจ าเป็น  มีความคลาดเคลื่อน  เนื่องจากสถานที่

ก่อสร้างใหม่มีความเสียหายมากกว่าจุดเดิม สภาพถนนต าแหน่งเดิมยังมี

สภาพใช้งานได้ดี  และเมื่อจะสร้างจุดเดิมต้องมีค่าใช้จ่ายรื้อผิวจราจรเดิม 

เป็นการสิน้เปลืองโดยไมคุ่้มค่าต่อการลงทุน (งบประมาณเท่าเดิม) 

     ๘. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนรอ่งปลาค้าว 

 เหตุผลความจ าเป็น มีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากการวางท่อ

ระบายน้ าขนาด  ๑  เมตร   ไม่สามารถท าได้  เพราะล าเหมืองมีความ

กว้างมาก  ต้องท าการก่อสร้างสะพานแทนการวางท่อระบายน้ า 

(งบประมาณเพิ่มขึน้) 

ซึ่งโครงการฯ  ทั้ง  ๘  โครงการ นี้  แบบแปลนได้ด าเนินการแก้ไข

เสร็จแล้ว   ประมาณสัปดาห์หน้าคาดว่าจะสามารถด าเนินการจัดซื้อ/   

จัดจ้าง  และส่งเรื่องให้งานพัสดุ  กองคลัง  ด าเนินการต่อไป 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ไม่ทราบว่าจะมคี าถามเพิม่เติมอีกหรือไมค่รับ 

ประธานสภาเทศบาล 

 

นายอัจฉรยิะ   ผามั่ง   กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายอัจฉริยะ   ผามั่ง     สมาชิกสภาเทศบาลนคร

เชียงราย   ขอสอบถามผ่านท่านประธานสภาเทศบาล  ไปยังผู้บริหาร

เทศบาล   เราจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไร         

ซึ่งในวันนี้สภาเทศบาลนครเชียงราย  ก็จะมีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   ขอเรียน

สอบถามทางคณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  เมื่อท่านได้ชี้แจง

แล้วว่าระยะเวลาควรจะแก้ไขอย่างไร  การแก้ไขนั้นต้องแก้ไขอย่างไร      

มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอยา่งไร    และในปีงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ที่จะถึงนี้  เราจะสร้างความมั่นใจต่อพี่น้อง

ประชาชนได้อย่างไร  ว่าการด าเนินโครงการฯ  ต่าง ๆ นั้น จะไม่เกิดปัญหา

ซ้ าซอ้น  หรือเกดิความล่าช้าอีก     

 

/จากที.่......... 
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นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  จากที่นายอัจฉรยิะ  ผามั่ง  สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย 

ประธานสภาเทศบาล  ได้สอบถามนั้น  สรุปข้อสอบถามได้ดังนี ้

๑. ก าหนดระยะเวลา  ในการด าเนินการแกไ้ข  ต้องใช้ระยะเวลาใน

การด าเนินการแก้ไข  มากน้อยเพียงใด 

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ที่จะถึงนี้  จะมีวิธีการแก้ไข

อยา่งไร 

     เชิญผูบ้ริหาร  ชีแ้จงด้วยครับ 
 

นายทนง  ดอนชัย   กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ รอง

นายกเทศมนตร ี ผูท้รงเกยีรต ิ กระผมนายทนง  ดอนชัย  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย 

ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ได้สอบถามเก่ียวกับก าหนดระยะเวลา 

ในการด าเนินการ  ต้องใชร้ะยะเวลาด าเนินการมากน้อยเพยีงใด   

และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   ที่จะถึงนี้   จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

บ้างนั้น  ทางคณะผู้บริหารจะได้ก าชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผ่าน

ทางผู้อ านวยการกองช่าง  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้เร็วขึ้น   

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ซึ่งที่ผา่นมานั้นมีอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย   

จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขแบบแปลน  หรืออาจบกพร่องจากการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   ที่ไม่ได้ส ารวจพื้นที่จริง  ซึ่งครั้ง

ต่อไปจะให้ด าเนินการใหเ้ร็วที่สุด  
 

นายสมศักดิ์   เวียงโอสถ  ขอสอบถามเพิ่มเติม  โครงการที่ ๖ 

ประธานสภาเทศบาล  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู ถนนแควหวาย ซอย ๔ 

    ชุมชนแควหวาย   จากความยาวของพื้นที่  ๑๗๒  เมตร    

เหลือ  ๑๗๑  เมตร   ความยาวลดลง  ๑  เมตร   ใช่ไหมครับ   

แกไ้ขแบบแปลนด้วยหรือไม่   ช่วยชี้แจงด้วยครบั 
 

นายประสงค์   จันทร์ฉ่อง  กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

หน.ฝา่ยแบบแผน  ผูท้รงเกยีรต ิ กระผมนายประสงค์  จันทรฉ่์อง  หัวหนา้ฝา่ยแบบแผน 

และก่อสร้าง และก่อสร้าง  จากพื้นที่ก่อสร้างตามงบประมาณความยาวไม่ตรงกับ

สถานที่จรงิ   จึงลดความยาวลง  และลดงบประมาณลง  ครับ 
 

นายสมศักดิ์   เวียงโอสถ  ท่านสมาชกิสภาเทศบาลฯ  มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

/กราบเรียน.......... 
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นายอัจฉรยิะ   ผามั่ง   กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ  

สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายอัจฉริยะ   ผามั่ง   สมาชิกสภาเทศบาลนคร

เชียงราย   ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาเทศบาล          

ผ่านไปยังคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจาก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  อยูแ่ล้ว   ค าถามก็มีเพยีงแค่นี้ครับ  ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรือ่ง  ขอเสนอญตัติขออนุมตัิโอนงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพือ่ตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่  

(งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส านักปลดัเทศบาล) 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  เชิญผูบ้ริหาร  ชี้แจงครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

 

นายทนง   ดอนชัย   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

รองนายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายทนง  ดอนชัย   รองนายกเทศมนตรีนคร

เชียงราย   ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ต่อสภาเทศบาล

นครเชียงราย 

เทศบาลนครเชียงราย  มีนโยบายพัฒนาปรับปรุงอาคาร

เทิดพระเ กียรติ   ๙๐ ปี   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี             

ให้สามารถรองรับการจัดการประชุม  การฝึกอบรม  และต้อนรับ       

คณะทัศนศึกษาดูงานที่มาเยี่ยมชม นั้น 

เทศบาลนครเชียงราย มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม ่ ดังนี ้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐) งาน

วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (๐๐๒๖๔)   งบลงทุน      

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

๑. เก้าอี้ขาเหล็กบุนวม  จ านวน  ๒๐๐ ตัว ๆ  ละ ๗๕๐.- บาท    

เป็นเงิน  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 

/๒. ตูเ้หล็ก.......... 



- ๑๕ - 

๒. ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๘x๔๕.๗x๑๘๓ 

เซนติเมตร) จ านวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๙,๐๐๐.- บาท  เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๖๘,๐๐๐.-  บาท 

โดยโอนลดจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๐๐๒๖๐)  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (๐๐๒๖๔)    

งบด า เนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ค่ า ใช้สอย        

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย      

หมวดอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ  วัฒนธรรม  

ประเพณีและ  ภูมิปัญญาท้องถ่ินนครเชียงราย  งบประมาณตั้งไว้    

จ า น ว น   ๑ ๙ , ๘๐๐ , ๐ ๐๐ . - บ า ท   ตั้ ง จ่ า ย จ า ก เ งิ น ร า ย ไ ด้                

จ านวน   ๑๘,๘๐๐ ,๐๐๐ .- บาท   เ งิ นอุ ดหนุ นทั่ ว ไป   จ านวน  

๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  โอนลดครั้ ง ก่อนจากเงินรายได้   จ านวน  

๔๘๑,๕๐๐.- บาท  งบประมาณคงเหลือ จ านวน ๔,๕๐๘,๗๙๒.๕๐ บาท 

จากเงินรายได้ จ านวน ๓,๕๐๘,๗๙๒.๕๐ บาท เงินอุดหนุนทั่วไป    

จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  ขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน  ๑๖๘,๐๐๐.- 

บาท  จากเงินรายได้ 

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนและ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  

คุณภาพเปลี่ยน  หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ

ของสภาท้องถ่ิน 

       ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย  

เพื่อพจิารณาต่อไป     

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดประสงคท์ี่จะอภปิรายเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล   

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ   ถ้าไม่ม ี ผมขอมติวา่ท่านผูใ้ดเห็นชอบญัตต ิ   

ประธานสภาเทศบาล เรื่อง  ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่   ขอได้โปรดยกมอื 

/มีสมาชิก.......... 



- ๑๖ - 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมอืเห็นชอบ   จ านวน  ๒๑  ท่าน 

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   ท่านใดไม่เห็นชอบ   ขอได้โปรด 

   ยกมอืด้วยครับ  ไม่มี 

- สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๒  ท่าน     

มติที่ประชุม -  เห็นชอบอนมุัติโอนงบประมาณรายจา่ย   

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

   ได้ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่ง  คือ 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ    จ านวน  ๒๑  ท่าน 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๒  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรือ่ง  ขอเสนอญตัติขออนุมตัิโอนงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพือ่ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 

(งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักปลดัเทศบาล) 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  เชิญผูบ้ริหาร  ชี้แจงครับ 

ประธานสภาเทศบาล 
 

นางบังอร   มะลิดิน   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

รองนายกเทศมนตรี  ผูท้รงเกยีรติ  ดิฉันนางบังอร     มะลิดิน   รองนายกเทศมนตรี 

นคร เชี ย งราย    ขอ เสนอญัตติ ต่ อสภา เทศบาลนคร เชี ย งราย               

เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙              

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    

 เนื่องจากเทศบาลนครเชียงราย  ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์

ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย  เพื่อใช้เป็นจุดบริการประชาชนที่เจ็บป่วย

ฉุกเฉินและเป็นศูนย์การปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย  ซึ่งได้ด าเนินการ

ก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และมีความจ าเป็นที่จะต้อง

ติดตั้งวางท่อประปา  เพื่อใช้ส าหรับอาคารดังกล่าว  จึงขออนุมัติโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  ในแผนงานงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและ

อุปกรณ์   ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ    

พร้อมการก่อสร้าง  หรือภายหลังการก่อสร้าง  จ านวน  ๑๐,๕๐๐  บาท    

(หนึ่งหมื่นห้ารอ้ยบาทถ้วน)   

/โดยโอนลด.......... 



- ๑๗ - 

โดยโอนลดจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)           

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)  งบด าเนินการ  

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  

ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  ขณะนีง้บประมาณคงเหลือ  ๑๐,๕๘๐  บาท  (หนึ่ง

หมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  ขอโอนลดครั้งนี้จ านวน  ๑๐,๕๐๐  บาท  

(หนึ่งหมื่นห้ารอ้ยบาทถ้วน) 

 โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนและ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  

คุณภาพเปลี่ยน  หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ

ของสภาท้องถ่ิน 

     ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย  

เพื่อพจิารณาต่อไป     

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดประสงคท์ี่จะอภปิรายเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล   

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ   ถ้าไม่ม ี ผมขอมติวา่ท่านผูใ้ดเห็นชอบญัตต ิ   

ประธานสภาเทศบาล เรื่อง  ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ขอได้โปรดยกมอื 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมอืเห็นชอบ   จ านวน  ๒๑  ท่าน 

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   ท่านใดไม่เห็นชอบ   ขอได้โปรด 

   ยกมอืด้วยครับ  ไม่มี 

- สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๒  ท่าน     

มติที่ประชุม -  เห็นชอบอนมุัติโอนงบประมาณรายจา่ย   

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่   

   ได้ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่ง  คือ 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ    จ านวน  ๒๑  ท่าน 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๒  ท่าน 

/ระเบียบวาระที่ ๖.......... 



- ๑๘ - 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมตัิโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพือ่ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 

(กองวิชาการและแผนงาน) 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  เชิญผูบ้ริหาร  ชี้แจงครับ 

ประธานสภาเทศบาล 
 

นายณรงค์ศักดิ ์  เตือนสกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

รองนายกเทศมนตรี  ผูท้รงเกยีรติ  กระผมนายณรงค์ศักดิ ์   เตือนสกุล   รองนายกเทศมนตร ี

นคร เชี ย งราย    ขอ เสนอญัตติ ต่ อส ภา เทศบาลนคร เชี ย งราย               

เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๙   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์

กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จ านวน  ๑๖  ตัว ๆ ละ ๕,๘๐๐ 

บาท  รวมเป็นเงิน  ๙๒,๘๐๐ บาท (เกา้หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

เนื่องจากเทศบาลนครเชียงราย  มีความจ า เป็นต้องเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย  ให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาสามปีที่ได้วางไว้  ดังนั้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ

บริหารงบประมาณ  จึงขอโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

(๐๐๑๑๐)  งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ อุปกรณ์กระจาย

สัญญาณไร้สาย (Access Point)  จ านวน ๑๖ ตัว ๆ ละ ๕,๘๐๐ บาท รวม

เป็นเงิน  ๙๒,๘๐๐  บาท  (เกา้หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)   

รายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติขออนุมัติ โอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ 

เนื่องจากเทศบาลนครเชียงราย  มีความจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม  ที่มีความส าคัญและจ าเป็นเพื่อรองรับนโยบาย

ผู้บริหาร  เก่ียวกับการพัฒนาระบบโทรคมนาคม  ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  การสื่อสารกระบวนการและรูปแบบของการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร  ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย  

ใหส้อดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีที่ได้วางไว้ 

/ดังนั้น.......... 



- ๑๙ - 

ดังนั้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงบประมาณ     

เพื่อพัฒนาเทศบาล  จึงขอโอนงบประมาณ จ านวนเงิน  ๙๒,๘๐๐  บาท  

(เกา้หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียด  ดังนี้ 

รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

รายการโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (๐๐๑๑๐) 

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) 

งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)  จ านวนเงิน 

๙๒,๘๐๐  บาท  จ านวน  ๑๖  ตัว ๆ ละ ๕,๘๐๐  บาท  โดยจัดหาตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร ์            

ณ  วันที่  ๑๑  ม.ีค. ๒๕๕๙ 

รวมจ านวนเงนิทั้งสิ้น  ๙๒,๘๐๐  บาท 

 

รายการการโอนลดงบประมาณ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) 

งบด าเนินการ 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

ค่าวัสด ุ

วัสดุส านักงาน  จ านวนเงนิ ๙๒,๘๐๐ บาท   

รวมจ านวนเงนิทั้งสิ้น  ๙๒,๘๐๐  บาท 

 

 

/ดังนั้น.......... 



- ๒๐ - 

โดยอาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ

งบประ มาณขอ งอ งค์ ก รปกครอ งส่ ว นท้ อ ง ถ่ิ น   พ . ศ . ๒๕๔๑              

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย      

ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  

ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

       ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย  

เพื่อพจิารณาต่อไป     

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดประสงคท์ี่จะอภปิรายเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล   

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ   ถ้าไม่ม ี ผมขอมติวา่ท่านผูใ้ดเห็นชอบญัตต ิ   

ประธานสภาเทศบาล เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่   ขอได้โปรดยกมอื 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมอืเห็นชอบ   จ านวน  ๒๑  ท่าน 

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   ท่านใดไม่เห็นชอบ   ขอได้โปรด 

   ยกมอืด้วยครับ  ไม่ม ี

- สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๒  ท่าน     

มติที่ประชุม -  เห็นชอบอนมุัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย   

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่   

   ได้ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่ง  คือ 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ    จ านวน  ๒๑  ท่าน 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๒  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  ๗  เรือ่ง  ขอเสนอญตัติขออนุมตัิโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพือ่ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 

(กองช่าง) 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  เชิญผูบ้ริหาร  ชี้แจงครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

/ดังนั้น.......... 



- ๒๑ - 

นายวันชัย   จงสุทธานามณี  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

นายกเทศมนตรี  ผูท้รงเกยีรติ  กระผมนายวันชัย   จงสุทธานามณี   นายกเทศมนตรี 

นครเชียงราย   ขออนุญาตต่อที่ประชุมสภาฯ  ขอถอนญัตติฯ  ดังกลา่ว 

ครับ 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

 

นางสุรนิตย์  อ่องฬะ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาผูท้รงเกยีรติ 

ปลัดเทศบาล   ดิฉันนางสุรนิตย์   อ่องฬะ   ปลัดเทศบาลนครเชียงราย              

เลขานุการสภาเทศบาล เ ล ขานุ ก า รสภา เทศบาล    ต ามระ เบี ยบกระทรวงมหาด ไทย                 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔     

หมวด  ๓  ข้อ ๕๕  การขอถอนญัตติหรือค าแปรญัตติ  หรือการ

แก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติ  ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของ

ร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้

ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระท าเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบ

วาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถ่ินหรือค าแปร

ญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติ    ต้องได้รับความยินยอมจากที่

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  เป็นอันว่าการขอถอนญัตติฯ ดังกล่าว  จะต้องได้รับความเห็นชอบ 

ประธานสภาเทศบาล  จากสภาเทศบาลนครเชียงราย 

ฉะนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ  ผมขอมติที่ประชุมว่าจะ

เห็นชอบใหถ้อนญัตติฯ  ดังกลา่ว หรอืไม่   ขอได้โปรดยกมอื 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมอืเห็นชอบ   จ านวน  ๒๑  ท่าน 

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   ท่านใดไม่เห็นชอบ   ขอได้โปรด 

   ยกมอืด้วยครับ  ไม่มี 

- สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๒  ท่าน     
 

 

 

 

/มติทีป่ระชมุ.......... 



- ๒๒ - 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบให้ถอนญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่   

   ได้ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่ง  คือ 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ    จ านวน  ๒๑  ท่าน 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๒  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  ๘  เรือ่ง  ขอเสนอญตัติขอกู้เงนิจากสถาบนัการเงนิ 

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  ของเทศบาลนครเชยีงราย 

(ส านักการศกึษา) 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  เชิญผูบ้ริหาร  ชี้แจงครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

 

นายวันชัย   จงสุทธานามณี  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

นายกเทศมนตร ี ผูท้รงเกยีรติ  กระผมนายวันชัย   จงสุทธานามณี   นายกเทศมนตรี 

นครเชียงราย   ขออนุญาตต่อที่ประชุมสภาฯ  ขอถอนญัตติฯ  ดังกลา่ว 

และให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาฯ  ในครั้งที่ผา่นมา  ครับ 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

 

นางสุรนิตย์  อ่องฬะ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาผูท้รงเกยีรติ 

ปลัดเทศบาล   ดิฉันนางสุรนิตย์   อ่องฬะ   ปลัดเทศบาลนครเชียงราย              

เลขานุการสภาเทศบาล เ ล ขานุ ก า รสภา เทศบาล    ต ามระ เบี ยบกระทรวงมหาด ไทย                 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔     

หมวด  ๓  ข้อ ๕๕  การขอถอนญัตติหรือค าแปรญัตติ  หรือการ

แก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติ  ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของ

ร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้

ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระท าเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบ

วาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถ่ินหรือค าแปร

ญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติ    ต้องได้รับความยินยอมจากที่

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

/เป็นอันวา่.......... 



- ๒๓ - 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  เป็นอันว่าการขอถอนญัตติฯ ดังกล่าว  จะต้องได้รับความเห็นชอบ 

ประธานสภาเทศบาล  จากสภาเทศบาลนครเชียงราย 

ฉะนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ  ผมขอมติที่ประชุมว่าจะ

เห็นชอบใหถ้อนญัตติฯ  ดังกลา่ว หรอืไม่   ขอได้โปรดยกมอื 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมอืเห็นชอบ   จ านวน  ๒๑  ท่าน 

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   ท่านใดไม่เห็นชอบ   ขอได้โปรด 

   ยกมอืด้วยครับ  ไม่มี 

- สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๒  ท่าน     

มติที่ประชุม -  เห็นชอบให้ถอนญัตติขอกู้เงินจากสถาบันการเงนิ   

   ตามโครงการพัฒนาคณุภาพการศกึษา  ของเทศบาลนครเชียงราย   

   ได้ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่ง  คือ 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ    จ านวน  ๒๑  ท่าน 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๒  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  ๙  เรือ่ง  ขอเสนอญตัติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   

ของเทศบาลนครเชยีงราย  (กองวชิาการและแผนงาน)  

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  เชิญผูบ้ริหาร  ชี้แจงครบั 

ประธานสภาเทศบาล 
 

นายทนง   ดอนชัย   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

รองนายกเทศมนตรี  ผูท้รงเกยีรติ  กระผมนายทนง  ดอนชัย  รองนายกเทศมนตรนีคร 

เชียงราย   ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครเชียงราย   เพื่อขอรับความ

เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๐   

เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนคร

เชียงราย    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในด้านการพัฒนาเมือง

และโครงสร้างพื้นฐาน   ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  ด้านการศึกษา  

ศิ ลปะ   วัฒนธรรม   จ า รี ตประ เพณี   และภู มิ ปัญญาท้ อ ง ถ่ิ น              

ด้านคุณภาพชีวิต  และความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย   ด้านการอนุรักษ์ 

/ทรัพยากร.......... 



- ๒๔ - 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และด้านการบริหารจัดการตามที่ได้

วางไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง 

เพื่อตอบสนองความต้องการและแกไ้ขปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาล  

จึงเป็นการสมควร  ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐   ขึ้ น   โ ด ย ไ ด้ ป ร ะม าณกา รร า ยรั บ ไ ว้ ทั้ ง สิ้ น   จ า น ว น  

๘๕๓,๔๘๙,๒๒๕ บาท     (แปดร้อยห้าสิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้า

พันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) แยกเป็นประมาณการรายรับงบประมาณ

รายจ่ายทั่วไป จ านวน ๘๑๑,๖๗๘,๗๒๕ บาท (แปดร้อยสิบเอ็ดล้านหก

แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และประมาณการรายรับ

ง บ ป ร ะ ม าณ ร า ย จ่ า ย เ ฉพ า ะ ก า ร สถ า น ธ น า นุ บ า ล   จ า น ว น     

๔๑,๘๑๐,๕๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 

ส าหรับรายจ่ายนั้น  เทศบาลได้ประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น  จ านวน 

๘๔๐,๓๕๕,๘๒๕ บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันแปด

รอ้ยย่ีสิบหา้บาทถ้วน) แยกเป็นประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป  จ านวน ๘๑๑,๖๗๘,๗๒๕ บาท (แปดร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ด

หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  และประมาณการรายจ่าย

งบป ระม าณร ายจ่ า ย เ ฉพา ะก า รสถาน ธนา นุ บ า ล    จ า น ว น  

๒๘,๖๗๗,๑๐๐ บาท  (ยี่สิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย

บาทถ้วน)   

โดยอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  ส่วนที่ ๕  มาตรา ๖๕  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ  

โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และได้รับความเห็นชอบจาก

ผูว้่าราชการจังหวัด 

   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย   
เพื่อพจิารณาต่อไป 
 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล   ชี้แจงระเบียบฯ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

 

/กราบเรียน.......... 



- ๒๕ - 

นางสุรนิตย์  อ่องฬะ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่ เคารพและสมาชิกสภาฯ 

ปลัดเทศบาล   ผู้ทรงเกียรติ   ดิฉันนางสุรนิตย์   อ่องฬะ  ปลัดเทศบาลนครเชียงราย  

เลขานุการสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน   พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง       

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔   ข้อ ๔๕    วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณา

วาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่

ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

นั้น 

ข้อ  ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่ า งข้อบัญญัติ วาระที่ หนึ่ ง           

ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า

จะรับหลักการแห่งรา่งข้อบัญญัตนิั้นหรือไม ่ หากมสีมาชิกสภาท้องถิ่น 

ประสงค์จะอภิปราย  หา้มไม่ให้ลงมตก่ิอนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย

ในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

เพื่อประโยชน์แ ก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ ง        

สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ินพจิารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ขอ้ ๕๘  ญัตตริา่งข้อบัญญัตงิบประมาณ  ใหผู้บ้ริหารท้องถ่ิน 

ยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

ขอ้ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย  เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่  หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน

พจิารณาก่อนรับหลักการ  ตอ้งมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่นอ้ยกว่า 

หนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม 
 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ในการพจิารณารา่งเทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ย  

ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  จะพจิารณาสามวาระ 

โดยการพิจารณารา่งเทศบัญญัตฯิ วาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมปรึกษาในหลัก 

การแห่งรา่งเทศบัญญัตฯิ และลงมติวา่จะรับหลักการแห่งรา่งเทศบัญญัตฯิ 

นั้นหรือไม ่

/วาระที่ ๒.......... 



- ๒๖ - 

วาระที่  ๒  เปน็การพจิารณาการแปรญัตติรา่งเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   

ส่วนวาระที่ ๓ เป็นการพิจารณารา่งเทศบัญญัตฯิ ใหต้ราเป็น 

เทศบัญญัตหิรือไม ่ 

    

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ต่อไปเป็นการพจิารณารา่งเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในวาระที่  ๑  เพื่อรับหลักการแห่ง

    รา่งเทศบัญญัติฯ   สมาชิกสภาฯ ต้องอภปิรายทั่วไป   โดยไม่อภปิราย 

ในสาระแกร้ายละเอียดของงบประมาณ   เพื่อพิจารณาว่าควรรับหลักการ

แห่งร่างเทศบัญญัตนิั้น  หรือไม ่  

มีสมาชิกท่านใดจะอภปิราย    ขอเชิญครับ 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายอกีครับ  ถ้าไม่มขีอปดิการอภิปราย 

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปผมขอมติว่าท่านผู้ใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   (วาระที่ ๑  )   

ขอได้โปรดยกมอื    

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมอืเห็นชอบ   จ านวน  ๒๑  ท่าน 

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   ท่านใดไม่เห็นชอบ   ขอได้โปรด 

   ยกมอืด้วยครับ  ไม่มี 

- สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๒  ท่าน     

มติที่ประชุม -  เห็นชอบรับหลักการแหง่รา่งเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย   

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  (วาระที่ ๑)     

   ได้ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่ง  คือ 

     - สมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ    จ านวน  ๒๑  ท่าน 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๒  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  ๑๐  เรือ่งที่เสนอใหม ่

การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพือ่พิจารณารา่งเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  เมื่อสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับหลักการร่างเทศบัญญัติ 

ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   แล้ว  

/ล าดับตอ่ไป.......... 



- ๒๗ - 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ล าดับต่อไปจะขอที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  แต่งตัง้คณะกรรมการ 

ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  ก่อนที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   ขอใหเ้ลขานุการ

สภาเทศบาลฯ  ได้ชี้แจงระเบียบฯ  ที่เกี่ยวขอ้ง  ให้ที่ประชุมทราบ 

 

นางสุรนิตย์  ออ่งฬะ   กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ  

ปลัดเทศบาล   ผูท้รงเกยีรต ิ  ดิฉันนางสุรนิตย์  อ่องฬะ  ปลัดเทศบาลนครเชียงราย   

เลขานุการสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

ขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔   

 ขอ้ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาทอ้งถ่ินม ี๒ ประเภท คือ 

 (๑) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  

มีจ านวนไม่นอ้ยกว่าสามคนแต่ไมเ่กนิเจ็ดคน 

 (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

หรือบุคคลที่ไมไ่ด้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่

ไม่เกินเจ็ดคน 

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔  สภาท้องถ่ินมี

อ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน

เป็นคณะกรรมการสภาท้องถ่ินชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการใน

หน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  

     (๓) คณะกรรมการแปรญัตติรา่งขอ้บัญญัต ิ

ถ้ า มี ค ว ามจ า เ ป็ น   คณะกรรมกา ร แต่ ล ะ คณะอ าจตั้ ง

คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียด  ในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภา

ท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภา

ท้องถ่ินให้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภา

ท้องถ่ินหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณีในกรณีที่

สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมสีมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า

สองคน  ส่วนกรณีที่ผู้บรหิารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ตอ้งมีผู้รับรอง 

/การเสนอชื่อ.......... 



- ๒๘ - 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ

เป็นอย่างอื่น  และให้น าวิธกีารเลือกตามขอ้ ๑๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒   วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถ่ิน  ให้น าความ      

ในขอ้ ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดให้สภา

ท้องถ่ินใดมีรองประธานสภาท้องถ่ินได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรอง

ประธานสภาท้องถ่ินคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถ่ิน

ในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี” 

ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละ

คนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถ่ินคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้

ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถ่ิน การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ิน

รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิ

รับรองได้เพียงครั้งเดียว   ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิกสภา

ท้องถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น   โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล

ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ   เมื่อตรวจนับแล้วใหป้ระธานในที่ประชุม

ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถ่ิน ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ

เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้

คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้

คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใชว้ิธีจับสลากเฉพาะผูไ้ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ในล าดับแรกจะขอพจิารณา  ในเรื่องของจ านวนคณะกรรมการ 

ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ   เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย  เห็นควร

ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   

ให้มีจ านวนก่ีท่าน 

 ขอเชิญคณุบุญช่วย    ตุงคบุร ี สมาชกิสภาเทศบาลฯ  เสนอครับ 
 

นายบุญช่วย   ตุงคบุรี  กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ   กระผมนายบุญช่วย   ตุงคบุรี    สมาชิกสภาเทศบาลนคร

เชียงราย   ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

ง บ ป ร ะ ม าณ ร า ย จ่ า ย   ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม าณ  พ . ศ .  ๒๕๖๐                    

ให้มีจ านวน  ๔  ท่าน  ครับ 

/มีสมาชิกสภา.......... 



- ๒๙ - 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอยา่งอื่นอีกไหมครับ 

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ประสงค์ที่จะเสนอจ านวน

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ตามที่นายบุญช่วย   ตุงคบุรี  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ  ได้เสนอมา  ผมขอผูร้ับรองครับ 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ยกมอืรับรอง จ านวน   ๕   ท่าน 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ      

ท่ าน ใด เสนอแล้ ว   ผมขอมติที่ ป ระชุ ม เห็นชอบก าหนดจ านวน

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ให้มีจ านวน   ๔   ท่าน  ขอได้โปรดยกมอื 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมอืเห็นชอบ   จ านวน  ๒๑  ท่าน 

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   ท่านใดไม่เห็นชอบ   ขอได้โปรด 

   ยกมอืด้วยครับ  ไม่มี 

- สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๒  ท่าน     

  มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

    เพื่อพจิารณารา่งเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐    

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่ง  คือ 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ    จ านวน  ๒๑  ท่าน 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๒  ท่าน 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ต่อไปเป็นการเลอืกกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ 

ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ   

คนที่  ๑ 

 ขอเชิญนายบุญธรรม   อะทะวงษา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ครับ 

 

นายบุญธรรม   อะทะวงษา  กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผูท้รงเกยีรติ   กระผมนายบุญธรรม   อะทะวงษา    สมาชิกสภาเทศบาล

นครเชียงราย  กระผมขอเสนอนายมงคล  มาน้อย   สมาชิกสภาเทศบาล

นครเชียงราย   เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑   ครับ 

 

/ขอผูร้ับรอง.......... 



- ๓๐ - 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ขอผูร้ับรองครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ยกมอืรับรอง จ านวน   ๕   ท่าน 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อกรรมการแปร

ญัตติฯ คนที่  ๑  ท่านอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ     

ท่านใดเสนอแล้ว   ผมขอมติที่ประชุม  เห็นชอบให้นายมงคล  มาน้อย   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๑  หรือไม ่  

ขอได้โปรดยกมอื 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมอืเห็นชอบ   จ านวน  ๒๐  ท่าน 

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   ท่านใดไม่เห็นชอบ   ขอได้โปรด 

   ยกมอืด้วยครับ  ไม่มี 

- สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๓  ท่าน     

มติที่ประชุม เห็นชอบใหน้ายมงคล  มาน้อย  สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย   

เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๑  ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งคือ 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ    จ านวน  ๒๐  ท่าน 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๓  ท่าน 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ต่อไปเป็นการเลอืกกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 

ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ   

คนที่  ๒ 

 ขอเชิญนายพรศักดิ์   ใจสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ครับ 

 

นายพรศักดิ ์  ใจสุข  กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ   กระผมนายพรศักดิ์   ใจสุข    สมาชิกสภาเทศบาลนคร

เชียงราย  กระผมขอเสนอนายธวัช   หล้านามวงค์   รองประธานสภา

เทศบาลนครเชียงราย   เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๒   คะ่ 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ขอผูร้ับรองครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ยกมอืรับรอง จ านวน   ๕   ท่าน 

 

 

/มีสมาชิกสภา.......... 



- ๓๑ - 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อกรรมการแปร

ญัตติฯ  คนที่ ๒   ท่านอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ    

ท่านใดเสนอแล้ว  ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้นายธวัช  หล้านามวงค์   

รองประธานสภาเทศบาลฯ  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๒  หรือไม ่  

ขอได้โปรดยกมอื 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมอืเห็นชอบ   จ านวน  ๒๐  ท่าน 

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   ท่านใดไม่เห็นชอบ   ขอได้โปรด 

   ยกมอืด้วยครับ  ไม่มี 

- สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๓  ท่าน     

มติที่ประชุม เห็นชอบใหน้ายธวัช  หล้านามวงค์ รองประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย    

เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  ๒  ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งคือ 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ    จ านวน  ๒๐  ท่าน 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๓  ท่าน 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ต่อไปเป็นการเลอืกกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๓ 

ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ   

คนที่  ๓ 

 ขอเชิญนายสมศักดิ์    สุภามณี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ครับ 

 

นายสมศักดิ ์   สุภามณ ี  กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผูท้รงเกยีรติ   กระผมนายสมศักดิ ์   สุภามณี    สมาชิกสภาเทศบาลนคร

เชียงราย  กระผมขอเสนอนายประเสริฐ   ทรายหมอ   สมาชิกสภา

เทศบาลนครเชียงราย   เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓   ครับ 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ขอผูร้ับรองครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มสีมาชิกสภาเทศบาลฯ  ยกมอืรับรอง จ านวน   ๔   ท่าน 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อกรรมการแปร

ญัตติฯ  คนที่ ๓   ท่านอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ท่านใดเสนอแล้ว  ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้นายประเสรฐิ  ทรายหมอ    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๓  หรือไม ่  

ขอได้โปรดยกมอื 

/มีสมาชิกสภา.......... 



- ๓๒ - 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมอืเห็นชอบ   จ านวน  ๒๐  ท่าน 

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   ท่านใดไม่เห็นชอบ   ขอได้โปรด 

   ยกมอืด้วยครับ  ไม่มี 

- สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๓  ท่าน     

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายประเสริฐ   ทรายหมอ  สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย   

เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  ๓  ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่ง  คือ 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ    จ านวน  ๒๐  ท่าน 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๓  ท่าน 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ต่อไปเป็นการเลอืกกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๔ 

ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ   

คนที่  ๔ 

 ขอเชิญนายวีรวัตน์    มาวิเลิศ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ครับ 

 

นายวีรวัตน์   มาวิเลิศ  กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ   กระผมนายวีรวัตน์    มาวิเลิศ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

เชียงราย  กระผมขอเสนอนายอัจฉรยิะ   ผามั่ง   สมาชิกสภาเทศบาลนคร

เชียงราย   เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๔   ครับ 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ขอผูร้ับรองครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ยกมอืรับรอง จ านวน   ๕   ท่าน 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อกรรมการแปร

ญัตติฯ  คนที่ ๔   ท่านอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ท่านใดเสนอแล้ว  ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้นายอัจฉริยะ  ผามั่ง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๔  หรือไม ่  

ขอได้โปรดยกมอื 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมอืเห็นชอบ   จ านวน  ๒๐  ท่าน 

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   ท่านใดไม่เห็นชอบ   ขอได้โปรด    

ยกมอืด้วยครับ  ไม่มี 

- สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๓  ท่าน    

 

/มติทีป่ระชมุ.......... 



- ๓๓ - 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายอัจฉรยิะ   ผามั่ง  สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย    

เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  ๔  ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งคือ 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ    จ านวน  ๒๐  ท่าน 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๓  ท่าน 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ขอแจ้งรายชือ่คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ทั้ง   ๔  ทา่น 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ได้รับเลอืก คือ.- 

     ๑. นายมงคล  มาน้อย     คณะกรรมการแปรญัตติฯ  

     ๒. นายธวัช  หล้านามวงศ ์ คณะกรรมการแปรญัตติฯ 

     ๓. นายประเสริฐ  ทรายหมอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ 

     ๔. นายอจัฉริยะ  ผามั่ง    คณะกรรมการแปรญัตติฯ 

ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการสภาฯ ด าเนินการนัดประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติ  เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  

ขอให้เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติต่อ

ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย  เพื่อพิจารณาลงนามในค าสั่งแต่งตั้งฯ 

    ต่อไป 

ล าดับต่อไปขอหารือต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่าควรจะก าหนด

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ควรก าหนด

ระยะวัน  เวลาใด 

     ขอเชิญนายจรูญ  กันทาสุวรรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

    ได้เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 

 

นายจรูญ  กันทาสุวรรณ์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ  

สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ    กระผมนายจรูญ   กันทาสุวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล

นคร เชี ย งราย   ขอ เสนอก าหนดระยะ เ วลา เสนอค า แปรญัตติ               

ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ   ภายใน   ๒๔   ชั่วโมง   ตั้งแต่วันที่   ๑๒

สิงหาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา   ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐   น.  ถึงวันที่   ๑๓   

สิ ง ห า ค ม   ๒๕๕๙   ตั้ ง แ ต่ เ ว ล า    ๐๗ . ๐๐  – ๑๘ . ๐๐    น .                     

ณ  ห้องประชุม  ๒  อาคาร ๑  ชั้น ๒   ส านักงานเทศบาลนครเชียงราย  

ครับ 

/มีสมาชิกสภา.......... 



- ๓๔ - 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ   มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอ 

ประธานสภาเทศบาล ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่          

หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเสนอแล้ว  ผมขอมติที่ประชุม 

เห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ   ภายใน   ๒๔   ชั่วโมง  

ตั้งแต่วันที่    ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา  ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐  น.        

ถึงวันที่   ๑๓   สิงหาคม ๒๕๕๙   เวลา   ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐  น.          

ณ  ห้องประชุม  ๒   อาคาร ๑  ชั้น ๒   ส านักงานเทศบาลนครเชียงราย   

ขอได้โปรดยกมอื 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมอืเห็นชอบ   จ านวน  ๒๑  ท่าน 

- ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   ท่านใดไม่เห็นชอบ   ขอได้โปรด 

   ยกมอืด้วยครับ  ไม่มี 

- สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๒  ท่าน 

มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 

ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ภายใน ๒๔ ชั่วโมง  ตั้งแต่วันที่   ๑๒   

สิงหาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐  น.  ถึงวันที่  ๑๓  

สิ ง ห า ค ม  ๒ ๕๕๙    ตั้ ง แ ต่ เ ว ล า   ๐๗ . ๐ ๐  – ๑ ๘ . ๐ ๐   น .                       

ณ  ห้องประชุม  ๒  อาคาร ๑  ชั้น ๒  ส านักงานเทศบาลนครเชียงราย   

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่ง  คือ 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล   เห็นชอบ    จ านวน  ๒๑  ท่าน 

     -  สมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จ านวน  ๒  ท่าน 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่านเห็นชอบก าหนดระยะเวลา 

ประธานสภาเทศบาล เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่  ๑๒  สิงหาคม 

๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐  น.  ถึงวันที่  ๑๓  สิงหาคม 

๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐  น.   หากมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

หรือคณะผู้บริหารท่านใดที่ประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติให้เสนอ         

ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบที่ก าหนดยื่นต่อคณะกรรมการ

แปรญัตติภายในก าหนด  ซ่ึงเมื่อครบก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติฯแล้ว 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  จะได้พิจารณาค าแปรญัตติโดยละเอียด     

และส่งให้ประธานสภาฯ   เพื่อ เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ      

พจิารณาในวาระที่  ๒   และวาระที่ ๓   ต่อไป 

/สมาชกิสภา.......... 



- ๓๕ - 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  หรือผูเ้ข้ารว่มประชุมท่านใด 

ประธานสภาเทศบาล มีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบ  หรือสอบถามข้อราชการ         

อีกหรือไม ่

  ขอเชิญนายจรนิทร ์  ววิัฒน์ไมตรี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ครับ 

 

นายจรินทร์   วิวัฒน์ไมตร ี  กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ   กระผมนายจรินทร์    วิวัฒน์ไมตรี  สมาชิกสภาเทศบาล

นครเชียงราย   ขอสอบถามโครงการก่อสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้าง      

ในเขต ๔  เทศบาลนครเชียงราย   ดังมีรายการตอ่ไปนี้ 

๑. งานก่อสร้างเพิ่มเติมศาลาชุมชนสันโค้งหลวง  งบประมาณ  

ผ่านที่ประชุมสภาฯ  จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท  อนุมัติมาแล้ว ๑ ปี    

ไม่ทราบว่าโครงการฯ ดังกล่าว  ได้ด าเนินการไปมากน้อยเพียงใด          

ไม่มกีารสอบถามผูน้ าชุมชน  ขอสอบถามว่างานก่อสร้างศาลาชุมชนแหง่นี้

จะปรับปรุงและด าเนินการก่อสร้างอย่างไรบ้าง    เนื่องจากว่าท่าน

ประธานชุมชน  อาจารย์อุบลวรรณ  แสนมหายักษ์   ได้สอบถามมา   

๒. งานก่อสร้างเพิ่มเติมศาลาชุมชนหน้าศูนย์วิจัย งบประมาณ 

ผ่านที่ประชุมสภาฯ  จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท อนุมัติมาแล้ว ๑ ปี      

ยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ  

๓.  งานปรับปรุ งศาลาผู้ สู งอายุ   ชุ มชนวัด ใหม่หน้ าค่ าย 

งบประมาณไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  งบประมาณอนุมัติผ่านที่ประชุม

สภาฯ แล้ว  ๑  ปี  ยังไม่มีการด าเนินการใด ๆ   สอบถามเข้ามาแล้ว       

ยังไม่ทราบว่าได้ด าเนินการไปมากน้อยเพยีงใด 

๔. ถนน ซอย ๕/๔  ชุมชนหนองปึ๋ง ความกว้าง ๓ เมตร ความยาว 

๘๐  เ มตร   งบประมาณอนุ มั ติ ผ่ า นที่ ป ร ะ ชุ มสภาฯ    จ า นวน      

๑๒๘,๐๐๐.- บาท   ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใด  งบประมาณฯ ที่ตั้งไว้   

กั บ แบบแปลน ไม่ เ ป็ น ไปตาม แบบ เ ดิ ม   คื อ จ ากถนน  ค . ส . ล .                 

เป็นแอสฟัลต์ติก  ไม่ทราบว่า เปลี่ ยนแปลงได้ยั ง ไง   ขอให้ช่ วย     

ตรวจสอบด้วย   แม้งบประมาณจะอนุมัติผ่านสภาฯ แล้ว  แต่ยังไม่มีการ

ด า เนินการ  เพราะว่าการออกแบบผิดเพี้ยนไปจากเดิมหรือไม่        

ส าหรับการออกแบบอยากให้ทางผู้รู้ขอให้ทดสอบด้วยว่าถนนเป็นอย่างไร

ครับ  

/ขอสอบถาม.......... 



- ๓๖ - 

ขอสอบถามอีกเรื่อง  คือ  ซอย ๕/๔  ชุมชนหนองปึ๋ง  ไม่ทราบว่า

จากถนนคอนกรีตเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับ  การออกแบบครั้งต่อไป   

อยากใหเ้จ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบพื้นที่ด้วย  ว่าควรจะออกแบบ

อย่างไร   ขอเรียนแจ้งต่อที่ประชุมฯ  รับทราบ  ชุมชนเขต  ๔  มีการ

ก่อสร้างที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ   ตัวอย่างเช่น ซอย ๕ ถนนกองช้าง 

ชุมชนสันโค้งหลวง  ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตรงท้ายซอยประมาณ ๓๐ 

เมตร     มีอีกซอยที่ ไม่มีในชุมชน  คือซอย  ๑๒/๕  ชุมชนเด่นห้า          

ขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่าการจะออกแบบอะไรขอให้สอบถาม

ทางสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ก่อน   

ส าหรับการควบคุมงานก่อสร้างถนน , ซอยหรือหลาย ๆอย่าง

เท่าที่รับทราบไม่มีผู้เก่ียวข้องเข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนที่รับผิดชอบ

ในเรื่องนี้   ยกตัวอย่างเช่น  การเทปูน  เคยเห็นหลายครั้งว่าการใส่

ตะแกรงเหล็กไม่ค่อยจะเต็ม   อีกอย่างหนึ่งการเทปูนใส่น้ าเยอะเหลวเป็น

โจ๊ก  ท าให้ถนนช ารุดเสียหายเร็ว   เพราะชุมชนที่รับผิดชอบ         ช่วงนี้

ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ  ที่อนุมัติงบประมาณฯ  ในการท าถนนเป็น

จ านวนหลายสาย   

๖. เรื่องการก่อสร้างถนน  เรายังไม่มีรายละเอียดพอสมควร 

ตัวอย่างเช่น  การก่อสร้างถนนหน้าบ้านท่านปลัดฯ  คือเทถนนแล้ว           

ไม่มีการปรับปรุงข้างถนน  ไม่ว่าจะเป็นดินหรือหินคลุก  ท าให้ผู้ใช้ถนนที่

สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน  ขอสอบถามผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องว่าจะ

ด าเนินการอยา่งไรให้ดีข้ึน    

การท าถนนเชื่อมเขา้หาประตูบ้านของประชาชน  ขอสอบถามผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวขอ้ง  ว่าสามารถท าให้ประชาชนได้ไหม   จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

เนือ่งจากประชาชนได้สอบถามมา  เพราะบางคนเป็นผู้ยากไร้ไม่มีเงินทอง

จะมีวิธกีารอยา่งไรที่จะให้ประชาชนที่ได้รับถนนดี ๆ แล้ว   อยากขอความ

อนุเคราะหเ์ทปูนเชื่อมหน้าบ้านให้ด้วย   

สุดท้ายเรื่องการก่อสร้างถนน  ซอย ๑๐  ต่อเนื่อง  ผู้น าชุมชนวัด

ใหมห่น้าค่าย   ได้ท าหนังสอืร้องเรียนต่อเทศบาลฯ เรื่อง การก่อสร้างถนน  

สร้างไปไม่นาน  ถนนเกิดช ารุดเสียหาย   ปรากฏวา่ตอนนีห้นิโผล่  ดินที่ถม

หินแล้วฉาบหน้าปูนอยู่ได้หลุดร่อน   หินโผล่เป็นจ านวนมากท าให้ถนน

ช ารุดเสียหาย    

/การปรับปรุง.......... 



- ๓๗ - 

การปรับปรุงหน้าปูนที่สังเกตเห็น  มีการใช้แรงงานหญิงชาวเขา

เหยียบย่ า  เอาจอบเขี่ยไปเขี่ยมาเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้ว  และน าท่อพีวีซี 

ประมาณ ๔ – ๕  นิว้  มากลิ้ง  ท าเพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้ว   อยากให้

ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องช่วยดูแลด้วย   เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ก็เป็นอยู่

แล้ว   ไม่อยากใหเ้ป็นปัญหาที่ตามมาภายหลัง  ขอฝากไปยังผู้บริหารหรือ

ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้สอบถามมาในครั้งนี้  ช่วยพิจารณา

และด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารที่อยากให้

ประชาชนในชุมชนหรือในเขตเทศบาลฯ  ที่อาศัยอยู่ในทุก ๆ เขต ทุก ๆ

ชุมชนได้อยู่ดีกินดี   และมีความสุข   ตามนโยบายของผู้บริหารที่ตั้งใจ   

ท าให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นเมืองน่าอยู่  ขอบคุณมากครับ 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  จากการสอบถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภาเทศบาล  ได้ขอ้สรุปคือมคี าถามทั้งหมดอยู่  ๗  ค าถาม  ดังต่อไปนี ้

๑. งานก่อสร้างเพิ่มเติมศาลาชุมชนสันโค้งหลวง  งบประมาณ  

อนุมัติมาแล้ว ๑ ปี    ยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง   

๒. งานก่อสร้างเพิ่มเติมศาลาชุมชนหน้าศูนย์วิจัย งบประมาณ 

อนุมัติมาแล้ว ๑ ปี    ยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง   

๓.  งานปรับปรุ งศาลาผู้ สู งอายุ   ชุ มชนวัด ใหม่หน้ าค่ าย 

งบประมาณอนุมัติมาแล้ว  ๑  ปี  ยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง   

๔. ถนน ซอย ๕/๔  ชุมชนหนองปึ๋ง ตามแบบเดิม  น่าจะเป็นถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กกลายเป็นแอสฟัลต์ติก  ยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง    

๕. ซอย ๕   ถนนกองช้าง ชุมชนสันโค้งหลวง  ด าเนินการไม่เต็ม

พื้นที่ถนน   

๖. ถนนหน้าบ้านท่านปลัดฯ   ไม่ถมไหล่ทาง 

๗. ถนนวัดใหม่หน้าค่าย ซอย ๑๐  ต่อเนื่อง  สร้างไปไม่นาน     

เกดิการช ารุด  มีหินโผล่   

ขอเชิญผู้บรหิาร  ชี้แจงด้วยครับ 

 

 

/กราบเรียน.......... 



- ๓๘ - 

นายทนง  ดอนชัย   กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

รองนายกเทศมนตรี ผูท้รงเกยีรต ิ  กระผมนายทนง ดอนชัย  รองนายกเทศมนตรนีครเชียงราย 

ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้สอบถามมายังผู้บริหารเก่ียวกับ

โครงการก่อสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้าง  ในเขต ๔  เทศบาลนครเชียงราย 

 ขอเรียนชี้แจงดังนี ้

๑. งานก่อสร้างเพิ่มเติมศาลาชุมชนสันโค้งหลวง  , ศาลาชุมชน

หน้าศูนย์วิจัย , ศาลาผู้สูงอายุ  ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย  ขณะนี้ทาง

ผูบ้ริหารได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว  ก าลังด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

๒. ถนนวัดใหม่หน้าค่าย ซอย ๑๐  ต่อเนื่อง  ทางคณะผู้บริหาร

และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้ลงตรวจสอบพืน้ที่จรงิ  พบว่าถนนเกิดช ารุด  

ทั้ง ๆ ที่สรา้งไม่ถึงปี   

๓. ซอย ๕   ถนนกองช้าง ชุมชนสันโค้งหลวง  เกิดจากความ

บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของกองช่าง  ในส่วนนี้ต้องหางบเพิ่มเติมมา

ท าอีกครั้งหนึ่ง  

๔. ถนน ซอย ๕/๔  ชุมชนหนองปึ๋ง เกิดจากความผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงานของกองช่าง   ในส่วนนีต้้องแกไ้ขแบบแปลน  

ขอเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย  ทุกท่าน 

ได้รับทราบ 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ขอใหท้่านให้เหตุผลด้วย  ว่าท าไมถึงเปลี่ยนจากคอนกรีต 

ประธานสภาเทศบาล  เสรมิเหล็กมาเป็นแอสฟัลต์ติก  ครับ 

     เชิญนายทวีศักดิ์  กาญจนศักดิ์ชัย  ผู้อ านวยการกองช่าง 

    ชี้แจงด้วยครับ 

 

นายทวีศักดิ์  กาญจนศักดิช์ัย  กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

ผูอ้ านวยการกองชา่ง  ผูท้รงเกยีรติ  กระผมนายทวีศักดิ์   กาญจนศักดิ์ชัย  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

ขอเรียนชี้แจงว่าจะไปแก้ไขแบบเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก   โดยปกติแล้ว  

ถ้าเป็นแอสฟัลต์ติก  ถ้าปริมาณน้อย ๆ ผูร้ับจ้างจะไม่มาปูให้ครับ   

 

นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ  เรื่องการด าเนินงานจะเป็นแบบนี้ไปตลอด   

ประธานสภาเทศบาล  ไม่ทราบว่าเจา้หน้าที่ผู้รับผดิชอบ  ไมไ่ด้ไปดูพื้นที่หรอืครับ 

     ขอเชิญผู้บรหิาร  ช่วยชีแ้จงด้วยครับ 

/กราบเรียน.......... 



- ๓๙ - 

นายวันชัย  จงสทุธานามณ ี  กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

นายกเทศมนตร ี  ผูท้รงเกยีรติ  กระผมนายวันชัย   จงสุทธานามณี   นายกเทศมนตร ี

จากการอภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลฯ  สาเหตุอาจเกิดจากความ

บกพร่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   ทั้งนี้ขอมอบหมาย

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานด้วย  ซึ่งผมคิดว่า

เทศบาลฯ  เป็นหน่วยงานที่จะต้องรับใช้และแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ

ให้บริการประชาชน   สร้างระบบของตัวเองให้มีความยืดหยุ่น  บุคลากร

ของเทศบาลฯ เรา ก็เป็นคนดี  ที่มีความรู้ความสามารถ  น่าจะปฏิบัติงาน

ได้ดีกว่านี ้  

 ขออนุญาตน าเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ว่าต่อไปทางคณะ

ผูบ้ริหาร  ก็ต้องมาดูในเรื่องเหล่านี้  ปัญหาที่เกิดขึ้นจะแก้ไขอย่างไร  และ

การท างานในครั้งต่อไปจะมีวิธีหรือแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะ

เกดิขึ้นอยา่งไรบ้าง  ซึ่งงบประมาณฯ  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ที่เข้าสู่สภาฯ  

ในวันนี้  ก็มีการปรึกษากับกองวิชาการและแผนงาน  ผ่านทางคุณวิทยา  

จาไผ่  ว่าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  อยากให้วิเคราะห์ในทุก ๆ เรื่อง  

ยกตัวอย่างเช่น  มีการตั้งงบประมาณฯ  แล้ว  มีเหตุจ าเป็นหรือเหตุ

สมควรหรือไม่  ที่จะต้องใช้งบประมาณฯ ตรงนี้  ประกอบเหตุผลในเรื่อง

ของจ านวนประชากร  ความคุ้มทุน ความคุ้มค่า สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับกองวิชาการและแผนงาน  และหลังจากนี้เมื่องบประมาณฯ  

ได้รับความเห็นชอบผ่านสภาเทศบาลฯ  ไปแล้วนั้น  กระบวนการในการ

ติดตามประเมินผลว่าแต่ละช่วงเดือน ๆ  นั้น  มีอะไรเกิดขึ้น  และท าให้

งบประมาณฯ  ยังไม่ออก   โดยในส่วนนี้กองวิชาการฯ  อาจจะท าบันทึกฯ 

รายงานชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นเสนอมา   และขอฝากถึงทุกส านัก / กอง  

ที่เก่ียวข้อง  ถ้าหากมีเหตุผลความจ าเป็นอะไร  ขอให้ท าบันทึกฯ ชี้แจง

เหตุผลความจ าเป็นนั้นด้วย 

 กระผมขอน าเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน  และต้อง

ขอกล่าวค าว่าขอโทษต่อสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย  ที่ต้องอดทน

ให้พี่น้องประชาชนเข้ามาต่อว่า   ซึ่งทางเทศบาลฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ  

พยายามปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของพี่นอ้งประชาชนอยูต่ลอดเวลา   ขอบคุณครับ 

 

  

/ส าหรับ.......... 



- ๔๐ - 

นายสมศักดิ์   เวียงโอสถ  ส าหรับโครงการฯ ต่าง ๆ  ที่นายจรินทร์   ววิัฒน์ไมตร ี  

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ได้สอบถามในเบือ้งต้น  จ านวน  ๗  เรื่อง  นั้น 

 ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ได้มาชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  ในวันที่  ๑๕  

สิงหาคม ๒๕๕๙   ด้วยครับ 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ประสงค์ที่ จะอภิปราย           

อีกไหมครับ 

  เชิญนายบุญธรรม   อะทะวงษา  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

เชียงราย  ครับ 

 

นายบุญธรรม   อะทะวงษา  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติฯ  กระผมนายบุญธรรม   อะทะวงษา  สมาชิกสภาเทศบาล

นครเชียงราย   ขอสอบถามเก่ียวกับที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน   

บ้านใหม่  เพราะเคยสอบถามต่อที่ประชุมสภาฯ  ไม่ต่ ากว่า ๕ ครั้ง  แล้ว

เพราะไม่ทราบว่าได้ด าเนินการในส่วนใดแล้วบ้าง   สืบเนื่องจากพี่น้อง

ประชาชนได้สอบถามมา  จากการประสานที่ผ่านมาทางคณะผู้บริหารได้

มอบหมายให้กองช่างด าเนินการ  ไม่ทราบว่าจะด าเนินการปรับปรุง

เมื่อไหร่    อีกเรื่องที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชน   คือเรื่องหลอดไฟฟ้า

ในตลาดสด  ตอนนี้ช ารุดเสียหาย  และคาดว่าจะช ารุด  จ านวนไม่ต่ ากว่า  

๕๐  หลอด   ได้ประสานกองชา่งและกองคลังแล้ว  ปรากฏวา่ไม่ได้รับการ

แกไ้ขแต่อยา่งใด   

 

นายวันชัย  จงสุทธานามณี  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

นายกเทศมนตร ี  ผูท้รงเกยีรติ  กระผมนายวันชัย   จงสุทธานามณี   นายกเทศมนตร ี

 ขอมอบหมายให้นายทนง  ดอนชัย   รองนายกเทศมนตรี  เข้าไปดูใน

รายละเอียดอีกที  เพราะถ้าเป็นที่สาธารณะแปลงใหญ่  และมีจ านวนมาก  

ก็จะมีปัญหาตามมา  ในสิ่งที่เราค่อนขา้งจะมองว่าเป็นธุระไม่ใช่   

ก็คงเป็นอีกเรื่องที่ต้องฝากท่านปลัดฯ ว่าเราจะสร้างจิตส านึกกันอย่างไร  

ไม่ใหม้ีปัญหากันอีก  โดยอย่างยิ่งปัญหาการบุกรุกของชาวบ้าน  แล้วต้อง

ให้นิติกรท าเรื่องฟ้อง  ควรได้หาวิธีหรือแนวทางแก้ไขว่าจะปรับรั้วหรือท า

แนวก้ันอย่างไร    ในบางครั้งอยากจะฟังข้อคิด/ข้อเสนอแนะ   จากทาง

กองช่าง  กองวิชาการ  กองสาธารณสุข  หรือกองสวัสดิการสังคม     

หรือหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  อาจต้องพยายามช่วยกันดูแล   

/ซึ่งบางที.......... 



- ๔๑ - 

ซึ่งบางทีในเรื่องที่เป็นธุระไม่ใช่  แล้วปล่อยให้ปัญหาเกดิขึ้น  แล้วอะไร ๆ ก็

โยนใหท้างนิตกิรตลอดเวลา   ฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจ  ว่าระบบของเรา

ภายใน  วันนีใ้นองค์กรของเราอยากใหเ้ป็นองค์กรที่มีปัญหา  หรืออยากให้

เป็นองค์กรที่ไม่มีปัญหา   ขอฝากท่านปลัดฯ  ได้ช่วยดูปัญหาต่าง ๆ ด้วย  

เพราะผมคิดวา่ทุก ๆ อยา่งมเีรื่องเขา้มา  ท าให้เห็นถึงประสิทธิภาพหรือวา่

ความสามารถของผู้บรหิารแต่ละคนได้ 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  จะอภปิรายอกีเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล    เชิญนายพรศักดิ์   ใจสุข   สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย  ครับ 

 

นายพรศักดิ์   ใจสุข   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายพรศักดิ์   ใจสุข  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

เชียงราย   ขอสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล  ผ่านไปยังคณะ

ผู้บริหาร   เก่ียวกับเรื่องศาลฎีกาได้ตัดสินให้ที่สาธารณะประโยชน์    

(ริมน้ ากก)  ชุมชนร่องเสือเต้น   ให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์  ซึ่งทาง

ผู้บริหารได้น าป้ายไปติดไว้ว่าเป็นที่สาธารณะประโยชน์  ปรากฏว่าขณะนี้

เจ้าของที่ที่อยู่เดิมเอาป้ายมาติดทับและท าแนวรั้วก้ัน  โดยได้ติดป้าย     

ว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล  ห้ามบุกรุก   ไม่ทราบว่าเราจะด าเนินการอย่างไร

ต่อไปครับ  

 

นายสมศักดิ์   เวียงโอสถ  ขอเชิญผู้บรหิาร  ชี้แจงด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญนิติกร   ได้ชี้แจงครับ 

 

นางสาวสุดธิดา  จันทรประเทือง กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

นิติกรช านาญการ ผูท้รงเกยีรติ  ดิฉันนางสาวสุดธิดา  จันทรประเทือง  นิติกรช านาญการ 

 ส าหรับในกรณีนี้ทางนิติกรได้ท าเรื่องแก้ต่างคดี  ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนฟ้อง

เทศบาลฯ ว่าได้บุกรุกพื้นที่งอก  ซึ่งศาลฎีกาได้ตัดสินแล้วว่าที่ตรงนั้นไม่ใช่

ที่งอกของบรษิัทเอกชน  และตัดสินวา่เป็นที่สาธารณะประโยชน์  ซึ่งขณะนี้

งานนิติการได้ด าเนินการท าหนังสือถึงอ าเภอ  เพื่อตั้งคณะกรรมการ

ร่วมกันระหว่างเทศบาลฯ กับอ าเภอ   เพราะอ านาจในการดูแลที่

สาธารณะฯ  เป็นอ านาจของอ าเภอกับเทศบาลฯ ร่วมกัน   ซึ่งงานนิติการ

ก าลังจะด าเนินการท าค าสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม   

/จากทีไ่ด้.......... 
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จากที่ได้ประสานกับท่านเลขานุการนายกฯ  ก็จะมีท่านสมาชิกสภา

เทศบาลฯ  ประธานชุมชนร่องเสือเต้น  ที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการชุดนี ้  

เพื่อลงพื้นที่  เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว  ปรากฏว่าบุกรุกแนวเขตถึงไหนเรา

ก็จะด าเนินการแจ้งความบุกรุก  ซึ่งเป็นขั้นตอนในการด าเนินการในขั้น

ต่อไป 
 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ขอสอบถามวา่ขณะที่ศาลฎีกามคี าพพิากษาแล้ว   

ประธานสภาเทศบาล   เรายังตั้งคณะกรรมการซ้อนเข้าไปเพื่อแก้ค าฎีกา  อีกหรือครับ   

 

นางสาวสุดธิดา  จันทรประเทือง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

นิติกรช านาญการ ผูท้รงเกยีรติ  ดิฉันนางสาวสุดธิดา  จันทรประเทือง  นิติกรช านาญการ 

 เนื่องจากที่สาธารณะประโยชน์แหง่นี ้ ศาลฎีกาตัดสินแค่ ๓ แปลง 

 ที่เป็นคู่กรณี  แต่ในแปลงข้างเคียง  ซึ่งไม่ได้เป็นคู่ความในคดีนี้   

จะมีหมายแปลงที่อยู่ติดกัน  ซึ่งเราก็จะท าการตรวจสอบและด าเนินการ

แจ้งความ  เนื่องจากว่าถ้าเราเลือกปฏิบัติหรือด าเนินการเพียง ๓ แปลง 

หรือไมด่ าเนินการในแปลงอื่น ๆ  จะกลายเป็นว่าเทศบาลฯ เลือกปฏิบัติกับ

ประชาชน   ซึ่งไม่เท่าเทียมกัน   ซึ่งเทศบาลฯ  อาจจะถูกร้องเรียน        

ในกรณีนี้ได ้

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ในกรณี ๓ แปลงนี้  ด าเนินการเสร็จแล้วใชไ่หมครับ 

ประธานสภาเทศบาล  และในตอนนี้มีที่สาธารณะประโยชน์  แปลงที่ ๔  ที่ ๕  ขึ้นมา 

    มันก็ต้องแยกกันใช่ไหมครับ 

 

นางสาวสุดธิดา  จันทรประเทือง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

นิติกรช านาญการ  ผูท้รงเกยีรติ  ดิฉันนางสาวสุดธิดา  จันทรประเทือง  นิติกรช านาญการ 

ขอเรียนว่าในส่วนนีเ้ป็นคนละคดีกันอยู่แล้ว  ไมเ่กี่ยวกัน  ค่ะ 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ไม่ทราบว่าที่ติดป้าย  ตดิไว้ตรงไหนครับ   

ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายพรศกัดิ์   ใจสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ชีแ้จงครับ 

 

นายพรศักดิ์   ใจสุข   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาล  ผูท้รงเกยีรติ  กระผมนายพรศักดิ์   ใจสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

    เจ้าของที่ไดต้ิดปา้ยตรง ๓ แปลง  และที่ร้านอาหารภูแลด้วยครบั 

/กราบเรยีน.......... 
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นายวันชัย  จงสทุธานามณ ี  กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

นายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายวันชัย   จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนคร

เชียงราย  ขอให้ท่านปลัดฯ  ช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วย  เมื่อเรามีค าพิพากษา

ศาลฎีกาแล้ว   แนวทางที่เราจะท าให้รวดเร็วขึ้น   เราท าอย่างไรได้บ้าง  

จะเสร็จได้ประมาณก่ีวัน   มีมาตรการทางกฎหมายที่เป็นวิธีการปฏิบัติ    

ที่รวดเร็วกว่านีไ้หม  เทศบาลฯมีแนวทางปฏิบัติที่ท าครั้งเดียวแล้วเสร็จไหม   

ไม่ตอ้งรอท าทีละแปลง  เพราะแปลงหนึ่ง ๆ ก็ต้องรอค าพพิากษาศาลฎีกา  

อาจจะ ๕ ปี ๑๐ ปี  แล้วก็ต้องเริ่มต้นฟ้องใหม่ทีละแปลง ๆ   ไม่ทราบว่า

ทางนิตกิร  มแีนวทางอยา่งไรบ้าง  ครับ 

 

นางสาวสุดธิดา  จันทรประเทือง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

นิติกรช านาญการ  ผูท้รงเกยีรติ  ดิฉันนางสาวสุดธิดา  จันทรประเทือง  นิติกรช านาญการ 

ขอเรียนว่าในกรณีที่สาธารณะฯ  เป็นอ านาจของส านักงานที่ดินร่วมกับ

เทศบาลฯ  ในกรณีที่ท่านนายกฯ  สอบถามว่าจะฟอ้งทีละแปลง ๆ  หรือไม่

นั้น  ตามคู่มอืของกระทรวงมหาดไทย  บอกไว้ว่าเทศบาลฯ ร่วมกับอ าเภอ  

แล้วไปตรวจสอบ  แล้วสามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณะประโยชน์ได้   

ถ้าเราไปตรวจสอบ  ไม่จ าเป็นต้องทีละแปลง ๆ   เราจะได้รวบรัดตัดตอน   

คือส ารวจทั้งหมด  ด าเนินการทั้งหมด   เราไม่ต้องรอว่าแปลงนี้ฟ้องเรา  

หรือเราฟ้องทีละแปลง   ทางนิตกิรอยากจะท าให้เสร็จทีเดียว 

 

นายชาญณรงค์  นามนคร  กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผูท้รงเกยีรติ  กระผมนายชาญณรงค์   นามนคร  สมาชิกสภาเทศบาล

นครเชียงราย   ขอเรียนชีแ้จงวา่ค าสั่งหรอืค าพพิากษาศาลฎีกา  ถือวา่เป็น

ศาลยุตธิรรมในล าดบัสดุทา้ยครับ  มีผลบังคับอยูแ่ลว้  เมื่อมีผู้บุกรุกในที่

สาธารณะฯ อยู ่ ทางปฏิบตัิโดยความรวดเร็ว  ปัจจบุันมีศูนย์ด ารงธรรม/

สนช./ทหาร  ซ่ึงสามารถตดัสินไดเ้ลย  ตามมาตรา ๔๔  โดยไม่จ าเป็นต้อง

ใช้ส่วนกลาง  ในการตัดสนิในการตรวจสอบ  เราสามารถร้องขอไปยังศูนย์

ด ารงธรรม  หรือศาลทหาร  เนื่องจากในคดีนี้ผู้ที่มาติดปา้ย  ถือวา่เข้าไป

ยุง่เกี่ยวในทีท่ี่เป็นสาธารณะฯ  ซึ่งเป็นการขัดตอ่ความสงบเรียบร้อยอนัดี

ต่อสังคม  สามารถขึ้นศาลทหารและใช้มาตรา ๔๔  ด าเนนิการได้โดยตรง

อยูแ่ล้ว  ดังนั้นถ้าหากตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการ   กระผมขอเสนอว่าควร

จะเชิญทหารหรอืผูท้ี่มีอ านาจโดยตรง ณ ปจัจุบนั   

/โดยที่ไมต่้อง.......... 



- ๔๔ - 

โดยที่ไม่ตอ้งผ่านรฐัสภา   สามารถมีค าสั่งฯ ได้เป็นจดุ ๆ ในสถานที่และ

เร็วด้วย  กระผมขอเสนอแนวทางนีอ้ีกแนวทางหนึ่งครับ 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  เชิญนายบุญถ่ิน  นวลใหม ่ พนักงานจ้างผูเ้ชี่ยวชาญพเิศษ 

ประธานสภาเทศบาล  (ด้านกฎหมาย)  ได้ชีแ้จงครับ 

 

นายบุญถ่ิน   นวลใหม ่  กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

พนักงานจ้าง     ผูท้รงเกยีรติ กระผมนายบญุถ่ิน  นวลใหม ่ พนักงานจ้างผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษ 

ผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษ  (ด้านกฎหมาย)   ขอเรียนชี้แจงวา่กรณีนีถ้้าศาลฎีกามีค าพพิากษาแล้ว 

(ด้านกฎหมาย) ถือวา่สิ้นสุดแล้ว  เราสามารถด าเนินสั่งการได้เลย   ถ้าใครเข้ามาถือได้ว่า

เป็นการบุกรุก  ไม่ว่าทางเราหรือทางอ าเภอ   สามารถด าเนินคดีได้เลย  

ไม่จ าเป็นต้องใช้มาตราอะไร  เพราะค าพิพากษาของศาลฎีกาถือว่าสิ้นสุด

แล้ว  ถ้าในกรณีต่าง ๆ ถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลฎีกา  เรา

ก็บังคับได้เลย  โดยเป็นข้อหาบุกรุกหรือไม่   หรือเป็นข้อหาอื่นใด    

อาจจะหารือต่อนายอ าเภอเพื่อด าเนินการ  ว่าใครเป็นผู้มีอ านาจในการ

แจ้งความเพื่อด าเนินคดี  ระหว่างเทศบาลฯ กับอ าเภอ     

 

นายสมศักดิ์   เวียงโอสถ  เพื่อใหไ้ดค้ าตอบที่ชดัเจน  ขอให้ท่านได้ปรึกษากับทางนิตกิร 

ประธานสภาเทศบาล    ในขอ้กฎหมาย   เพื่อชีแ้จงต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาลฯ  ในครั้งตอ่ไป 

     มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ประสงค์จะอภปิรายอกีเชิญครบั 

    เชิญนายจรูญ   กันทาสุวรรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย  ครับ 

 

นายจรูญ   กันทาสุวรรณ ์ กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผูท้รงเกยีรติ   กระผมนายจรูญ   กันทาสุวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

เชียงราย   ขอสอบถามเรือ่งหินคลุก   และไฟก่ิง   เนื่องจากพี่นอ้ง

ประชาชนได้รับความเดือดร้อน   ไมท่ราบวา่จะด าเนินการใหเ้มื่อไหร ่ 

ครับ 

 

นายสมศักดิ์   เวียงโอสถ  เชิญผูบ้ริหาร  ชีแ้จงด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล     

 

 

/กราบเรียน.......... 
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นายทนง   ดอนชัย   กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

รองนายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายทนง    ดอนชัย    รองนายกเทศมนตรีนคร

เชียงราย   ขอเรียนชี้แจงเรื่องไฟก่ิง  เนื่องด้วยการจัดซื้อ /จัดจ้าง         

เดิมเราได้ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว   แต่ถูกร้องเรียน

จากคนที่ประมูลไม่ได้   ร้องเรียนคนที่ประมูลได้   ซึ่งเป็นปัญหากันอยู่ใน

ขณะนี ้  ถ้าหากแกไ้ขปัญหาเสร็จแล้ว  คงจะด าเนินการต่อไปได้ 
 

นางสุรนิตย์  ออ่งฬะ   กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

ปลัดเทศบาล   ผูท้รงเกยีรติ  ดิฉันนางสุรนิตย์   อ่องฬะ  ปลัดเทศบาลนครเชียงราย 

เลขานุการสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล  ส าหรับเรื่องการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  ในส่วนของ

การร้องเรียนนั้นด าเนินการแก้ไขแล้ว   และเราได้ด าเนินการจัดซื้อ       

ซึ่งวันนี้ได้ผู้ที่ประมูลได้แล้ว   และคิดว่าคงใช้เวลาอีกไม่นานเพื่อลงนาม  

ในสัญญา  เพราะว่าวันนีห้นังสอืสั่งมาเราได้ผู้รับจ้างแล้ว 
 

นายกฤช  รัตนาภรณ์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

ผูอ้ านวยการกองคลัง  ผูท้รงเกยีรต ิ กระผมนายกฤช   รัตนาภรณ์    ผู้อ านวยการกองคลัง 

ส าหรับการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุไฟฟ้า  ตามที่ท่านปลัดเทศบาลฯ ได้น าเรียน

ในที่ประชุม ซึ่งถ้าหากคณะผู้บริหารสั่งการแล้ว  คิดว่าประมาณอาทิตย์

หน้าคงจะลงนามในสัญญา    และคงส่งของได้เพราะว่าผู้ที่ประมูลได้  

ก าหนดส่งของภายใน  ๕  วันท าการ ครับ  
 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  เรื่องการจัดซื้อวัสดุไฟฟา้   ก าหนดส่งของภายใน  ๕  วันท าการ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  แล้วเรื่องการจัดซื้อหนิคลุก  ด าเนินการอยา่งไรครับ 
 

นายกฤช  รัตนาภรณ์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพและสมาชิกสภาฯ            

ผูอ้ านวยการกองคลัง  ผูท้รงเกียรต ิ  กระผมนายกฤช  รัตนาภรณ์   ผูอ้ านวยการกองคลัง 

ส าหรับเรื่องการจัดซื้อหนิคลุก   ประกาศของทางงานพัสดุจัดซือ้/จัดจ้าง 

คิดว่าคงไม่เกินในระยะเวลา ๑๕  วัน  คงจะด าเนินการต่อไปได้ครับ 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ขอสอบถามวา่เราไม่มกีารเตรียมการก่อนหรือครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญนายกฤช   รัตนาภรณ์    ผูอ้ านวยการกองคลัง  ชี้แจงครับ 

 

/กราบเรียน.......... 



- ๔๖ - 

นายกฤช  รัตนาภรณ์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพและสมาชิกสภาฯ            

ผูอ้ านวยการกองคลัง  ผูท้รงเกยีรติ  กระผมนายกฤช   รัตนาภรณ์   ผู้อ านวยการกองคลัง 

ขอเรียนชี้แจงว่าเราได้ประสานกองช่างโดยตลอด    เมื่อได้รับการจัดซื้อ

จัดจ้างแล้ว   ก็จะเร่งด าเนินการ   ซึ่งทางกองคลังกับกองช่างก็ได้ประสาน

ความร่วมมือกันมาโดยตลอด   จะได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ     

เร่งด าเนินการใหเ้สร็จสิ้นโดยเร็ว  ครับ 

 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ      ช่วงนีอ้ยูใ่นช่วงฤดูฝน   เรื่องหนิคลุก  เป็นเรื่องที่ส าคัญ   

ประธานสภาเทศบาล เพราะมีความจ าเป็นต้องใช้กับสภาพถนนที่ช ารุด  เพื่อบรรเทาปัญหา

ความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขอความอนุเคราะห์มา   ไม่ทราบว่าเรา

ไม่มกีารเตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้างก่อนที่จะหมดหรือครับ 

     ขอเชิญนายทนง    ดอนชัย  รองนายกเทศมนตร ี ชี้แจงครับ 

 

นายทนง  ดอนชัย   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ  

รองนายกเทศมนตรี ผูท้รงเกยีรต ิ  กระผมนายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย 

ส าหรับเรื่องหินคลุก   ขอเรียนชี้แจงต่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ดังนี ้ 

ด้วยในปัจจุบันระบบการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เหมอืนเมื่อกอ่น  ก่อนการจัดซื้อ/

จัดจ้าง  ต้องท าหนังสือสอบถาม/สอบราคาของบริษัท /ห้างร้าน           

แต่ละที่กอ่น   ซ่ึงขณะนีก็้เร่งด าเนินการอยู ่ ครับ 

 

นายวันชัย  จงสุทธานามณี      กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

นายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายวันชัย   จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนคร

เชียงราย  ส าหรับในประเด็นนี้  ทางรองฯ ทนง  อาจจะตอบข้อซักถาม  

หรือตอบค าถามในประเด็นได้ไมค่รบ   

  ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง  ชีแ้จงด้วยครับ 

 

นายทวีศักดิ์  กาญจนศักดิ์ชัย  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

ผูอ้ านวยการกองช่าง  ผูท้รงเกยีรติ  กระผมนายทวีศักดิ์   กาญจนศักดิ์ชัย  ผู้อ านวยการกองช่าง 

ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้   ปัจจุบันระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้างเปลี่ยน

ระบบใหม่  ยกตัวอย่างเช่น การจัดซื้อหินคลุก  ต้องไปสอบราคาบริษัท/

หา้งรา้น อยา่งน้อย ๓ ร้าน  เพื่อน ามาท าราคา  จึงจะสามารถด าเนินการ

จัดซือ้/จัดจ้างได้  ซึ่งไม่สามารถท าตามระเบียบฯ เดิมได้  ครับ   

/ไม่ทราบ.......... 



- ๔๗ - 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  ไม่ทราบว่าระเบียบฯ  นี ้มีข้ึนเมื่อไหร่  ครับ 

ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายกฤช   รัตนาภรณ์   ผู้อ านวยการกองคลัง  ชี้แจงครับ 

 

นายกฤช  รัตนาภรณ์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

ผูอ้ านวยการกองคลัง  ผูท้รงเกยีรติ  กระผมนายกฤช   รัตนาภรณ์    ผูอ้ านวยการกองคลัง 

ขอเรียนชี้แจงว่าตามที่  คสช. ได้มีค าถามในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง      

ตามที่ท่ านผู้อ านวยการกองช่างได้น า เรียนเป็นสิ่ งที่ ถูกต้องแล้ว    

เนื่องจากถ้าวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท   การจัดซื้อ/จัดจ้างต้องมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง  เมื่อได้คณะกรรมการ

พิจารณาราคากลางแล้ว   คณะกรรมการพิจารณาราคากลางตกลงกัน 

ให้เป็นราคาเท่าไหร่   คณะกรรมการฯ  ต้องท าบันทึกเสนอให้คณะ

ผู้บริหารเห็นชอบ   ขั้นตอนต่อไปก็ส่งเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้างที่งานพัสดุ     

กองคลัง   และด าเนินการประกาศฯ ราคากลางที่คณะกรรมการฯ

พิจารณาแล้ว  ส่งให้กองวิชาการและแผนงาน  เพื่อได้ลงเว็บไซต์         

ซึ่งในกระบวนการต่าง ๆ  เราถูกตรวจสอบจากกระบวนการตรวจสอบ

ต่าง ๆ  ขอเรียนให้ทราบว่าไม่ใช่เฉพาะเทศบาลฯ  เรา   ซึ่งกระบวนการ

ด าเนินการนี้องค์กรปกครองท้องถ่ินทุกแห่ง  ต้องด าเนินการเหมือนกัน   

จึงขอเรยีนใหท้ี่ประชุมสภาฯ  แห่งนี ้  ได้รับทราบครับ 

 

นายวันชัย  จงสุทธานามณี  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

นายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายวันชัย   จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนคร

เชียงราย   ไม่ทราบว่าเราสามารถใช้ราคากลางที่พิจารณาในครั้งก่อนได้

หรือไม ่ ช่วยชี้แจงด้วยครับ 

 

นายกฤช   รัตนาภรณ์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

ผูอ้ านวยการกองคลัง  ผูท้รงเกยีรติ  กระผมนายกฤช   รัตนาภรณ์  ผูอ้ านวยการกองคลัง 

เ รี ยนท่ า นนายก เทศมนตรี    ต ามที่ ท่ า น ได้ อนุ มั ติ ร าคากลา ง                  

ที่คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้เสนอท่านฯ  เพื่อพิจารณา        

ในครั้งก่อนนั้น  ถ้าราคากลางนี้  อยู่ในช่วง ๒ – ๓  เดือน  และราคาไม่

ห่างกันมาก  ก็สามารถน ามาเป็นราคากลางเพื่อท าการจัดซื้อ /จัดจ้าง    

ในรอบต่อไปได้  ซึ่งในส่วนนีไ้ด้ปรึกษากับทางผูต้รวจสอบแล้ว 

 

/จากการ.......... 



- ๔๘ - 

นายสมศักดิ์   เวียงโอสถ  จากการตอบข้อสอบถาม  ดูเหมอืนจะไม่มปีัญหา 

ประธานสภาเทศบาล ในการด าเนินการ   ไมท่ราบว่ากระบวนการในการด าเนินการต้องใช้ระยะ

เวลานานเพียงใด  ครับ 

  

นายกฤช   รัตนาภรณ์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

ผูอ้ านวยการกองคลัง  ผูท้รงเกยีรติ  กระผมนายกฤช    รัตนาภรณ์    ผูอ้ านวยการกองคลัง 

ส าหรับกระบวนการตา่ง ๆ ที่ต้องใช้ในการด าเนินการ   ขณะนี้กองคลังได้

ด าเนินตามระเบียบฯ การจัดซื้อ/จัดจ้าง แล้ว  ทั้งนีไ้ด้มอบหมายให้หัวหน้า

งานพัสดุ  เรง่ติดตามในการประกาศฯ  แล้ว  คาดว่าประมาณสัปดาหห์น้า  

หากทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติแล้ว  คงได้ด าเนินการประกาศฯ  

ต่อไป 

 

นายสมศักดิ์   เวียงโอสถ  การลงประกาศฯ  ใช้ระยะเวลานานไหมครับ  

ประธานสภาเทศบาล   

 

นายกฤช   รัตนาภรณ์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ 

ผูอ้ านวยการกองคลัง  ผูท้รงเกยีรติ  กระผมนายกฤช   รัตนาภรณ์  ผูอ้ านวยการกองคลัง 

ส าหรับการจัดซื้อหนิคลุก  ตามที่ได้กล่าวแล้วเบือ้งต้น   ขอเรียนว่าขณะนี้

กองคลังได้เสนอเรื่องขั้นต้นแล้ว   ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คุณสุชา  ทองค า    

หัวหน้างานพัสดุ  ติดตามเรื่องแล้ว  หากทางผูบ้ริหารได้ลงนามอนุมัติแล้ว  

ก็จะเร่งด าเนินการให้โดยเร็วที่สุด   ใช้ระยะเวลาในการประกาศฯ ๑๕ วัน  

ครับ 

 

นายวันชัย  จงสุทธานามณี  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรต ิ

นายกเทศมนตรี  กระผม  นายวันชัย   จงสุทธานามณี   นายกเทศมนตรนีครเชียงราย 

เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมในการด าเนินการ  ขอให้ทางผู้อ านวยการกองช่าง

ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  และผูท้ี่เกี่ยวข้อง  ได้ลงรายละเอียดใน

การปฏิบัติงาน  ว่าการด าเนินการในขั้นตอนแรกนั้น  ได้ด าเนินการตั้งแต่

วันที่เท่าไหร่  ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ได้มาชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  

ในการประชุมฯ คราวต่อไป 

 

 

/มีสมาชิกสภา.......... 



- ๔๙ - 

นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ประสงค์จะอภปิรายอกีไหมครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่ม ี  ผมขอแจ้งก าหนดการนัดประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ   

สมัยที่ ๓   ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๕๙  ในวันที่  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๙   

    เวลา  ๑๕.๐๐  น.    ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย   

อาคาร ๒  ชั้น  ๓    เพื่อพจิารณารา่งเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ในวาระที่ ๒  และวาระที่ ๓  ตอ่ไป 

     หมดวาระการประชุมแล้ว  กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา 

เทศบาลทุกท่าน   ที่ได้เขา้รว่มการประชุมวันนี ้ ตลอดจนคณะผู้บริหารน า

โดยท่านนายกเทศมนตรนีครเชียงรายและคณะเจ้าหน้าที่ที่น าโดย 

    ท่านปลัดเทศบาลนครเชียงราย  ขอขอบคุณทุกท่าน   

    ผมขอปิดการประชุมครับ 

 

 

 

 

ปดิประชุม เวลา  ๑๗.๐๐  น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ลงชื่อ.......... 



- ๕๐ - 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ....................................................เลขานุการสภาเทศบาล 

  ( นางสุรนิตย์   อ่องฬะ )   

 

               ลงชื่อ....................................................ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

            ( นางสุภาวดี   ใจกลม )   

 

 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล  ไดต้รวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

เมื่อวันที่    ๑๔    เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

      ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ 

  ( นายจรูญ   กันทาสุวรรณ์ ) 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 

  ( นายบุญธรรม  อะทะวงษา ) 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 

                                         ( นายวีรวัตน์   มาวิเลิศ ) 

 

สภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

เมื่อวันที่     ๑๕     เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

                              (ลงชื่อ)..................................................ประธานสภาเทศบาล 

                                          ( นายสมศักดิ์    เวียงโอสถ ) 

 

 

 

 


